



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 30 ตุลาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 'ตู' ถก ครม. ศก. สู้ตัดจีเอสพี สั่งเคลียร์มะกัน	มติชน
2. ตั้งทีมพิเศษ 3 กระทรวง แก้ 'จีเอสพี' ก่อน เม.ย. 63	กรุงเทพธุรกิจ
3. 'สมคิด' ลั่นปมตัดจีเอสพี ต่อรองฝ่ายสหรัฐได้	เดลินิวส์
4. ต่อรองคืนจีเอสพี	คมชัดลึก
5. แฉเบื้องหลัง 'พญาอินทรี' ตัดสิทธิ GSP ไทย	ฐานเศรษฐกิจ
6. 'มนัญญา' ลงพื้นที่สุรินทร์	แนวหน้า
7. ก.เกษตรฯ เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งปี '63	แนวหน้า
8. มีสิทธิเรียก – นายกฯ ต้องแจง 'ชวน' หนูนุ กมธ.	มติชน (กรอบบ่าย)
9. 'บางสะพาน' เร่งแก้ปมน้ำท่วมซ้ำซาก	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
10. คอลัมน์: โลกสองวัย: ยุค '5G' ทำอย่างไรไม่ผลพารวย	มติชน (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15207 หน้า : 1(ซ้าย), 11

หัวข้อข่าว : 'ตู้'ถกกรม.ศก.สู้ตัดจีเอสพี ส่งเคลียร์มะกัน

'ตู้'ถกกรม.ศก.สู้ตัดจีเอสพี ส่งเคลียร์มะกัน

'สมคิด'จับเข้าอุปทูตสหรัฐ
ซึ่งยังไม่จบ-รอรื้อคดีสิทธิ
หม่อมเต่าลั่นไทยยอมไม่ได้
ต่างดาวตั้งสหภาพแรงงาน
จรีนทร์จี้ลุย10ตลาดชดเชย

'จรีนทร์'สั่ง 3 กระทรวงยื่นสหรัฐ
ทบทวนปม'จีเอสพี' เร่งบุก 10 กลุ่ม
ตลาดใหญ่ เตรียมนำร่องตุรกี-
เยอรมนี เล็งถก รมว.พจน.สหรัฐ
ในเวทีอาเซียน 'บิ๊กตู้'เรียกถก
กรม.เศรษฐกิจ ลั่นปัญหาไม่ไว้วาง
ชน-อย่าตื่นตื่น 'หม่อมเต่า'ค้าน
ต่างดาวตั้งสหภาพแรงงาน
(อ่านต่อหน้า 11)

7 มาตรการรับมือมะกันตัด'จีเอสพี'

- 1** เร่งขยายการส่งออก ไปสหรัฐ
 - เร่งส่งออก กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีฐานการผลิตในไทย ไปสหรัฐก่อน 25 เม.ย.2563
 - เร่งขยายส่วนแบ่งตลาด ในสหรัฐ แก่สินค้าที่ได้คืนสิทธิ/ผ่อนผัน ตามเกณฑ์จีเอสพี 7 รายการ ปลาแซลมอน ดอกกล้วยไม้สด เห็ดทรัฟเฟิล ผงโกโก้ หนังสือการ์ตูน เสื้อยืดและเสื้อแขนยาว เครื่องแรงดันไฟฟ้า
- 2** เร่งกระจาย ความเสี่ยง
 - หาตลาดใหม่ อาทิ อินเดีย แอฟริกาใต้ บราซิล และเกาหลีใต้
 - ญี่ปุ่น จีน สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ตุรกี รัสเซีย CLMV ศรีลังกา บังกลาเทศ และ อินโดนีเซีย เป็นต้น
- 3** ส่งเสริม ผู้ประกอบการ
 - ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ลงทุนในสหรัฐ ในรูปของสำนักงานขาย หรือประเทศที่สหรัฐ มีข้อตกลงการค้าเสรี อาทิ แคนาดา ชิลี และเม็กซิโก เพื่อใช้สิทธิส่งสินค้าเข้าสหรัฐ
- 4** กระชับความสัมพันธ์ กับผู้นำเข้าพันธมิตร
 - เพิ่มความร่วมมือกับ ผู้นำเข้าขนาดกลาง และ SMEs ในประเทศต่างๆ
- 5** สร้างความต้องการ สินค้าไทยในตลาด ทบป.
 - เช่น จัดส่งเสริมในห้างฯ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารไทย
- 6** รักษาคุณภาพ-พัฒนาสินค้า
 - สร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง สร้างจุดเด่น และความได้เปรียบ ให้สินค้าไทย
- 7** ผลักดันการค้า ผ่านออนไลน์
 - thaitrade.com

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'คู่แข่ง' ศึกกรม.ศก.สู้ตัดจีเอสพี ส่งเคลียร์มะกัน

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15207 หน้า : 1(ซ้าย), 11

ต่อจากหน้า 1

จีเอสพี

'บิกคู่แข่ง' ศึกกรม.ศก.ปมจีเอสพี

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากท่าอากาศยานนานาชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) ได้เรียกประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2562 เป็นการด่วน ที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือแนวทางการรับมือกรณีสหรัฐอเมริกาส่งระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือจีเอสพี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และกระทรวงแรงงาน จะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังจะได้หารือเพื่อพิจารณาโครงการรถไฟไทย-จีน จะเสนอโดยกระทรวงคมนาคม และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ตาม เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มีมติอย่างไรจะได้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเวลา 09.30 น. วันเดียวกันนี้

ยื่นปัญหาไว้พุ่งชน-อย่าตื่นเต้น

ต่อมาเวลา 09.45 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจถึงแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาจีเอสพีกับสินค้าจากประเทศไทยว่า ก็ต้องหาวิธีการและเจรจาพูดคุย ด้วยทำกันเอง อย่าเพิ่งไปตื่นเต้น ปัญหาทุกปัญหาที่ต้องแก้กันไป ปัญหาไว้พุ่งชน ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ไข

อย่าไปคาดการณ์กันเอง อย่าไปตีกันไปมา ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ประเทศสหรัฐ ประเทศไทยต้องทำให้ดีที่สุดก็แล้วกัน

'เสียหนุ' ขออย่าโยงแบนสารพิษ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีนี้ พล.อ.ประยุทธ์เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ในช่วงเช้านี้ก่อนการประชุม ครม. ว่ายังไม่ทราบว่าการโยงแบนสารพิษจะอย่างไร

เมื่อถามว่า จะมีการหารือกรณีสหรัฐตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทางการค้า (จีเอสพี) หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เป็นเรื่องที่จะต้องหารือกัน แต่ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวล ส่วนในเรื่องการแบน 3 สารพิษนั้น ทำด้วยความห่วงสุขภาพประชาชนและอนาคตของชาติ เพื่อให้มีสารปนเปื้อน เพราะจากการพิสูจน์ 3 สารพิษ ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆ และไม่มีความจำเป็นต้องไปกลัว รวมถึงอย่าเอาเรื่องจีเอสพีไปผูกโยงกับเรื่องสารพิษเพราะเป็นคนละเรื่อง สำหรับการแบนสารพิษนั้นคิดว่านายเกษตรทราบแล้ว และได้รายงานผ่านทางไลน์ของ ครม. ไปก่อนหน้านี้แล้ว

สั่ง3กระทรวงยื่นสหรัฐทบทวน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ให้สัมภาษณ์หลังประชุม ครม.เศรษฐกิจ กรณีที่สหรัฐอเมริกามีคำสั่งให้ระงับข้อตกลงตามมาตรการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) กับไทยว่า เบื้องต้นหากมีการตัดสิทธิทางภาษี จะส่งผลให้สินค้าที่ส่งไปขายที่สหรัฐ

มีผลกระทบประมาณ 1,500-1,800 ล้านบาท เรื่องดังกล่าวจะมีผลในเดือนเมษายน 2563 ดังนั้น ยังมีช่องทางที่จะขอให้สหรัฐทบทวนและถอนหน้านี้ได้แจ้งให้ทูตพาณิชย์ประสานกับทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หรือกับสำนักงานคณะผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (ยูเอสทีอาร์) ถึงรายละเอียดต่างๆ คาดว่าจะได้รับคำตอบกลับมาว่าจะต้องทำอะไรในเร็วนี้ ในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ หารือทางยื่นเรื่องให้สหรัฐทบทวนในเรื่องนี้

พณ.บุก10ตลาดใหญ่แก้ปัญหาค้า

นายจรินทร์กล่าวว่า ส่วนทางออกระยะยาว พณ.ได้เตรียมการให้กรมการร่วมกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน สมาอุตสาหกรรม สมาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ส่งสินค้าออกทางเรือ เตรียมการบุกตลาดต่างๆ ทั่วโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก โดยจะร่วมกับภาคเอกชน เจริญบุกตลาดใน 10 กลุ่มตลาดใหญ่ ที่จะมีทั้งสหรัฐ จีน อินเดีย แอฟริกาใต้ เอเชียใต้ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี ตุรกี เยอรมนี สหภาพยุโรป รวมถึงประเทศอังกฤษ โดยแผนงานที่เร็วที่สุด จะนำทีมเอกชนและกระทรวงพาณิชย์ไปเปิดตลาดที่ตุรกีและประเทศเยอรมนี จากนั้นจะไปตะวันออกกลาง สำหรับประเทศที่มีประชากรมากเช่น อินเดีย จีน สหรัฐ จะลงไปรายหมื่นหรือร้อยรัฐ โดยเฉพาะสหรัฐจะเจาะลึกไปในแต่ละรัฐที่ต้องการสินค้าแตกต่างกัน มีศักยภาพสามารถนำเข้าสินค้าของไทยได้ แม้ว่าจะไม่ได้รับสิทธิจีเอสพี

ถกปม'จีเอสพี'

นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ถึงกรณีที่สหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทย โดยระบุว่ากระบวนการยังไม่สิ้นสุด สามารถเจรจาได้ ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'คู่แข่งการค้า.สู้ตัดสินเอสพี ส่งเคลียร์มะกัน

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15207 หน้า : 1(ซ้าย), 11

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเจรจากับทางสหรัฐในเรื่องใดบ้าง นายจรินทร์กล่าวว่า ต้องเจรจาให้เข้าใจว่าบางเรื่องทำได้หรือไม่ เช่น การเปิด

โอกาสให้แรงงานต่างด้าวตั้งสหภาพแรงงานในประเทศไทย กระทรวงแรงงานจะไปชี้แจงว่าสามารถทำได้หรือไม่ รวมถึงข้อเสนออื่นที่แต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งใดทำได้ หรือเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

ถกมว.พณ.สหรัฐเวทีอาเซียน

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม.เศรษฐกิจที่ได้หารือกันถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่งระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) กับสินค้าจากประเทศไทยว่า เป็นเรื่องที่ไทยกับสหรัฐจะต้องหารือกัน โดย มว.พาณิชย์ของสหรัฐ จะเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุม Indo-Pacific Business Forum ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง มว.พาณิชย์ของไทยคงถือโอกาสนี้นัดหมายการหารือกับนายวิลเบอร์ รอสส์ มว.พาณิชย์ของสหรัฐ ในเรื่องของจีเอสพี

เมื่อถามว่า ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องไปพูดคุยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ด้วยหรือไม่ นายดอนกล่าวว่า โดยปกติสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ขอนัดพบได้อยู่แล้ว แต่เมื่อตอนนี้นักข่าวลักษณะดังกล่าวออกมาอยู่ในวิสัยที่ต้องไปหารือกับยูเอสทีอาร์ในเร็วๆ นี้ ถือเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะถ้าไม่ไปคุยกัน จะถือเป็นเรื่องแปลก อย่างไรก็ตาม คิดว่าอย่าห่วงกังวลต่อกรณีดังกล่าวมากเกินไป เพราะเรื่องจีเอสพีเป็นเรื่องที่ไทยกับสหรัฐได้เจรจากันมานานแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องใหม่หรือไม่เคยมีการพูดมาก่อน แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดประเด็นสำคัญ ฝ่ายไทยกับสหรัฐสามารถพูดคุยเจรจากันได้อยู่แล้ว การที่ มว.พาณิชย์สหรัฐจะมาประชุมที่ไทยในครั้งนี้ ฝ่ายไทยสามารถพูดคุยกันได้เช่นกัน ดังนั้น ทุกคนไม่ต้องกังวลเพียงแต่ข่าวที่ออกมาตอนนี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ จนดูว่ามีความซับซ้อน ทั้งที่จริงฝ่ายสหรัฐมีกำหนดจะประกาศเรื่องจีเอสพีในช่วงปลายเดือน

ตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนอยู่แล้ว ทุกอย่างมีเรื่องความประจวบเหมาะ หลายเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนมันก็เกิดขึ้น

เร่งเจรจาสหรัฐเวทีอาเซียน

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เรื่องนี้ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ชี้แจงแล้ว อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ เรื่องนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ มาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว มีการเจรจากันทุกปี แต่ครั้งนี้เมื่อประกาศออกมาจำเป็นต้องไปดูสิ่งที่เป็นปัญหาว่าอยู่ตรงไหน เพื่อหาทางเจรจาพูดคุยกันอย่างไรก็ตามเคยเจรจาขอคืนสิทธิในเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว โดยปี 2561 ได้คืนมา 7 รายการ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ได้มีผลเฉพาะกับประเทศไทย แต่ประเทศในอาเซียนโดนไปด้วย อันนี้เป็นสิทธิของสหรัฐฯ โดยคณะทำงานของสหรัฐฯ แต่ถ้ามองวิกฤตเป็นโอกาส ก็ต้องพยายามเจรจาในระยะสั้นขอคืนสิทธิให้ได้โดยเร็ว จะมีการยกขึ้นเจรจาภายใต้กรอบการตกลงทางการค้าการลงทุน ไทย-สหรัฐ ต่อไป โดยในระยะยาวสิ่งที่ต้องทำคือหาตลาดใหม่ ทดแทนตลาดเดิม ส่วนการใช้ประโยชน์จากประเทศไทยจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี เอฟทีเอ 13 ครอบคลุมตกลงอาเซียน จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู ฮังการี และการขยายการลงทุนไปยังประเทศที่ได้รับสิทธิจีเอสพีสหรัฐ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมากกว่าไทย ถือเป็นการขยายตลาด ขยายการลงทุน

ขอย่ำวิตก-ไม่เกี่ยวเบนสารพิษ

"ขอให้พวกเราอย่าวิตกกังวลเรื่องนี้ให้มากนัก อันนี้จำเป็นต้องหารือกับภาคเอกชนของเราด้วย ว่ามีมาตรการช่วยเหลืออะไรกันอย่างไร เป็นธรรมดาเมื่อมีการให้ก็มีสิทธิจะเรียกคืนของเขา เราต้องไปดูในเรื่องแรงงานอีกด้วย เหตุผลก็คือในเรื่องของแรงงาน มีกฎหมายหรือบางมาตรการที่เราปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องภายในของเรา ซึ่งต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอื่นๆ อีกหลายอย่างด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชน์เรื่องของสหภาพของแรงงาน

ต่างดาว หลายประเทศก็ไม่ได้ทำเหมือนกับเราเดียวไปดูอีกที ก็อย่าเอาไปโยงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยมันไม่เกิดประโยชน์ วันนั้นก็ขอให้ลดผลกระทบในเรื่องเหล่านี้ ผ่าไปถึงประชาชนสังคม ให้ลดในเรื่องนี้ลงไป มันจะไม่ผิดพลาดต่อการพูดคุยในอนาคต" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวยืนยันอีกว่า กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการแบน 3 สารเคมีในประเทศไทย เมื่อถามว่าไม่เกี่ยวข้องอย่างไรในเมื่อสินค้าของสหรัฐ มูลค่า 5 หมื่นล้านบาท ไม่สามารถส่งมาไทยได้เนื่องจากติดเชื้อไวรัสขององค์การการค้าโลก (WTO) พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า "ก็เคยมีการเจรจา"

'หม่อมเต่า'ค้านต่างดาวตั้งสหภาพ

ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมครม. ถึงกรณีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่งระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) แก่สินค้าของประเทศไทย โดยอ้างถึงเรื่องไม่ปกป้องสิทธิแรงงานตามสากลว่า การประชุมคณะกรรมาธิการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเมื่อช่วงเช้าได้หารือเรื่องจีเอสพีมีความสำคัญมากกว่าเรื่องของแรงงาน โดยกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) มีหน้าที่ไปเจรจาเรื่องจีเอสพี ขณะที่เรื่องแรงงานไม่ค่อยมีอะไร โดยเรื่องที่สหรัฐต้องการให้ตั้งสหภาพแรงงานต่างดาวในไทยนั้น เวลานี้ให้คนต่างดาวด้วยกว่าคนไทย เพราะหากให้คนไทยเท่ากับต่างดาวอย่างไร ก็อยู่กระบวนการของประเทศไทยไม่ได้เหมือนกัน เราไม่ได้เป็นประเทศที่เสรีภาพมากมาย กฎหมายของเราไม่ได้เป็นสากล และคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสากล ประเทศใครประเทศมัน ถ้าให้ตั้งแรงงานต่างดาวเป็นสหภาพแรงงานไทยก็เหนื่อย คนต่างดาวพูดภาษาไทยไม่ได้แบบนี้จะไปได้อย่างไร แม้กระทั่งกรณีสหภาพแรงงานที่เป็นคนไทยก็ยังทะเลาะกันเอง และอยู่ดีๆ จะมีต่างชาติล้านคนมาเป็นสหภาพกลุ่มใหญ่ ซึ่งผลักดันให้ไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้คิดอะไร อย่างไรก็ตามต้องดูก่อนว่าพณ.ของไทยกับสหรัฐจะเจรจาตกลงเรื่องจีเอสพีได้หรือไม่ ถ้าตกลงได้ แต่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแล้วถามว่าทำอะไรได้บ้างจึงจะได้ลงแรงคิดต่อไป

อุปทูตมะกันพบ'สมคิด'ถกจีเอสพี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'ตุ'ถกกรม.ศก.สู้ตัดจีเอสพี สั่งเคลียร์มะกัน

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15207 หน้า : 1(ซ้าย), 11

คณะรัฐมนตรี (ครม.) นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ห้องทำงาน ทำเนียบรัฐบาล คาดว่าจะเป็นหารือถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสั่งระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) กับสินค้าจากประเทศไทย โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง

นายไมเคิล ฮีธ เปิดเผยว่า ความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐ ช่วงนี้ถือว่าเป็นขาขึ้น จากการที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งกระบวนการจีเอสพี เป็นเรื่องที่มีการตัดสินใจมานานแล้ว ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้ และไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับการแบน 3 สารพิษของไต้หวันคือหัวใจที่สหรัฐได้คุยกับนายสมคิดในวันนี้

“ยืนยันว่าการตัดจีเอสพีประเทศไทยนั้น มีการพูดคุยกันมานานแล้ว และจีเอสพีเป็นสิทธิพิเศษที่ไทยได้รับมานานกว่า 30 ปี แม้จะถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว แต่ประเทศไทยก็ยังคงได้รับสิทธิพิเศษสูงที่สุดมากกว่าประเทศใดในโลก ในปัจจุบัน ดังนั้นจะหารือกับทางรัฐบาลไทย ในข้อกฎหมายต่างๆ ในเรื่องของแรงงานว่าจะดำเนินการร่วมกันอย่างไร ทั้งนี้การตัดสิทธิ์จีเอสพี มีผลกระทบไม่มาก ตัวเลขไม่เยอะ และกระบวนการนี้ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด ต้องขอขอบคุณประเทศไทยในการจัดประชุมอาเซียน คิดว่าจะเป็นไปด้วยดี โดยสหรัฐจะส่งตัวแทนมาประชุมที่ประเทศไทย” นายไมเคิลกล่าว

‘สมคิด’รับมะกันพร้อมคุย‘บิกตู’

ต่อมานายสมคิด กล่าวภายหลังหารือกับนายไมเคิล ฮีธ ว่า คณะของสหรัฐ จะมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน จึงเตรียมการทุกอย่างให้สมบูรณ์ เพราะต้องการจะการลงทุนในประเทศไทย และจะลงพื้นที่ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นอกจากนี้ยังหารือถึงเรื่องจีเอสพี นายไมเคิล ระบุว่า การตัดสิทธิ์จีเอสพียังไม่ถึงที่สุดจริงๆ แล้วมีมูลค่าไม่มากนัก แต่ว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะพูดคุยกันและสื่อสารกัน สองประเทศเป็นมิตรกันมานานจะพูดคุยกันได้ อย่างไร จึงอยากให้ในช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ของสหรัฐมาประเทศไทยหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ว่าจะร่วมมือกันอย่างไรต่อไป โดยนายไมเคิล ระบุอีกว่า เรื่องจีเอสพีเกิดขึ้นในช่วงที่คณะของสหรัฐ กำลังเดินทางมาประเทศไทย เป็น

ช่วงเวลาบังเอิญ และเมื่อยังไม่ถึงที่สุดอยู่ที่การพูดจากัน

ยังไม่ไฟนอล-คุยกันใหม่ได้

นายสมคิดกล่าวอีกว่า คณะที่จะมาไทยเป็นคณะใหญ่ และมีนักลงทุนสหรัฐ เดินทางมาจำนวนมาก อยากให้บรรยากาศดี สหรัฐบอกว่ามีอะไรขอให้พูดคุยกัน เรื่องต่างๆ ที่ขอร้อง ไทยพยายามเต็มที่แล้ว ส่วนในเรื่องแรงงานพยายามมาสมควรแล้ว เรื่องเกษตรพยายามดูแลอยู่ แต่ทุกอย่างต้องค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปสหรัฐก็เข้าใจ อย่างไรก็ตาม คงไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อขอสิทธิคืน แต่อยากใช้เวลาส่วนใหญ่พูดคุยกันถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับไทย ไม่ใช่ไปดูเรื่องเป็นชิ้นๆ อยากให้ดูยุทธศาสตร์เลย เพราะขณะนี้ประเทศไทยเป็นจุดที่ทุกคนต้องการเข้ามา อยากให้มองเรื่องใหม่ๆ มองไปไกลๆ บนพื้นฐานของมิตรภาพ

“นายไมเคิล ฮีธ ได้ถามผมว่า ศูนย์กลางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMVT) นั้น จีนกับญี่ปุ่นสนใจมากใช่ไหม ผมตอบว่า ก็ใช่ แล้วสหรัฐไม่เข้ามาละ เพราะเขากำลังให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้มาก เพียงแต่ช่วงเวลาที่มาบังเอิญกับตอนที่ประกาศเรื่องจีเอสพีพอดี ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมาในจังหวะแบบนี้ ผมเลยถามเขาว่า ถ้ายังไม่ไฟนอลก็พูดคุยกันใหม่ได้” นายสมคิดกล่าว และว่า “จริงๆ แล้วไทยเลยเวลาที่จะเป็นจีเอสพีมานานแล้ว จีเอสพีมีไว้สำหรับประเทศที่ด้อยพัฒนา เป็นความช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม ส่วนไทยนั้นพัฒนาแล้ว เพียงแต่เป็นเพื่อนกันก็เก็บไว้ก่อน จะรีบร้อนไปทำไม”

โต้‘เจี๋หน่อ’อย่าโยงการเมือง

เมื่อถามว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า ต้องการให้เจรจาแบบคู่ค้าที่เท่าเทียมกัน ไม่ใช่ลูกไล่ นายสมคิดกล่าวว่า เรื่องมิตรภาพระหว่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญ จะต้องไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นประเด็นการเมือง อย่ำลิมว่า ทั้งสหรัฐ จีน และญี่ปุ่นเป็นประเทศใหญ่ การที่เราสร้างสัมพันธ์ได้เป็นสิ่งที่ดี ส่วนอะไรที่ไม่เป็นธรรม ต้องเจรจาที่เราทำเต็มที่แล้ว ต้องเกือถูกกัน ต้องเป็นเหตุเป็นผล และการที่นายไมเคิล ฮีธมาเข้าพบ ก็ให้เกียรติทุกอย่าง รวมถึงหวังอย่างยิ่งว่าคณะที่มาจากสหรัฐจะได้เข้าพบนายกฯ

กรม.หวั่นกระทบส่งออกหมื่นล.

นายวรัจัน เอื้ออภิญญกุล รองประธานคณะกรรมการการ (กรม.) วิสาหมัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 กล่าวว่า ในที่ประชุมกรม. ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยข้อมูลว่า หลังการรัฐประหาร ปี 2557 หลายประเทศ เริ่มดำเนินการตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) ไทย โดยปี 2558 สหภาพยุโรปหรืออียู มีการตัดจีเอสพีไทย ต่อมาต้นปี 2562 ประเทศญี่ปุ่นก็ตัดจีเอสพี ไทย และล่าสุดอเมริกาได้ตัดจีเอสพี ไทย นอกจากนี้ ที่ผ่านมามาตรการ เจริญของรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ในขณะที่มาตรการช่วยเหลือภาคเอกชน ยังไม่มีความชัดเจน มีแต่การออกมาขอให้ภาคเอกชนปรับตัวลดต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเอง และพณ.คาดว่า ถึงแม้ถูกตัดจีเอสพีแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกร

นายวรัจันกล่าวอีกว่า พณ.ได้ยืนยันในที่ประชุมกรมการกับประมาณว่า ปัญหาจีเอสพี จะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบเพียง 1,800 ล้านบาท ไม่ใช่ 40,000 ล้านบาท อย่างที่มีการวิเคราะห์ออกมาก่อนหน้านี้ พณ.มีมาตรการในการรับมือ แต่ไม่แจ้งรายละเอียดต่อ กรม. นั้นอาจหมายถึงไม่ได้มีแผนมาตรการแก้ไขเตรียมไว้ และบรรจุในงบประมาณปี 63 ทั้งที่เรื่องนี้ เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ควรมีคำตอบให้กับประชาชน ที่ประชุม กรม.ได้ท้วงติงไปยัง พณ.ว่า จำนวนเงิน 1,800 ล้านบาทดังกล่าวที่ พณ.ชี้แจงอาจเป็นเพียงแค่ส่วนต่างทางภาษี หากจะคำนวณแบบนี้ คงไม่ถูกต้อง เพราะต้องรวมมูลค่าส่งออกในภาพรวมทั้งหมดไปด้วย ดังนั้น การดำเนินการของสหรัฐครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบมากกว่าที่หน่วยงานรัฐคาดการณ์ คาดว่าผลกระทบจากการส่งออกสินค้าไทยอาจสูงถึงหลักหมื่นล้านบาท

พท.โต้ข้ออ้างบิกตูเหตุโตเร็ว

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.อ.อนุศิษฐ์ นาคทรพร เลขานุการพรรค พท. พร้อมด้วย นาย ศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรค พท. ในฐานะประธานคณะกรรมการการ (กรม.) การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวกรณีที่สหรัฐเตรียมระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศพัฒนาแล้วให้กับประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา (GSP) กับประเทศไทย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'คู่แข่งการค้า.ศก.ผู้ตัดใจเอสพี สังเคราะห์มะกัน

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15207 หน้า : 1(ซ้าย), 11

นายศราวุกกล่าวว่า ในลำดับหน้าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศจะนำเรื่องที่ไทยจะถูกลงโทษตัดสิทธิจีเอสพีหรือว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งจากคำให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่า การที่ไทยถูกตัดสิทธิเพราะโตเร็วเกินไปมีการพัฒนาสูง นั้นเห็นว่ามันน่าจะใช้เหตุผลที่ถูกต้อง เพราะหากมองตามข้อเท็จจริงจะพบว่า ประเทศที่จะได้รับสิทธิจีเอสพีจะต้องมีรายได้ต่อหัวไม่เกิน 12,476 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ไทยมีรายได้ต่อหัวของคนไทยอยู่ที่ 7,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี รวมถึงต้องพิจารณาว่าประเทศไทยแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานได้ตรงตามมาตรฐานสากลแล้วหรือไม่ ในช่วงระยะเวลาที่ยังเหลืออีก 6 เดือนก่อนที่จะถูกตัดสิทธิรัฐบาลต้องเดินหน้าเจรจากับสหรัฐ เพราะหลายประเทศที่ถูกตัดสิทธิจีเอสพี ก็เดินหน้าเจรจาลำบากหลายประเทศแล้ว ขณะเดียวกันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการส่งออกที่จะได้รับผลกระทบด้านภาษี ทั้งนี้ กมธ.การต่างประเทศ จะเชิญกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ มาหารือ เพื่อหามาตรการเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบครั้งนี้

จีให้ข้อเท็จจริงกับประชาชน

น.อ.อนุทินชี้แจงว่า รัฐบาลควรให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชน และควรหาทางเจรจากับสหรัฐเพื่อขอคืนสิทธิจีเอสพี เพราะรัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้งหลายประเทศก็เคยเจรจากับสหรัฐจนได้รับสิทธิคืน เรื่องรัฐบาลไม่ควรตีกัน และเป็นสิทธิอันชอบธรรมของนายกรัฐมนตรีที่จะให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเห็นว่าประเทศไทยไม่มีความจำเป็นต้องถูกตัดสิทธิจีเอสพี รัฐบาลไม่ควรปิดความรับผิดชอบ เพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการ

สศก.ยังไม่กระทบสินค้าเกษตรหลัก

นายระพีภัทร์ ันทรศรัวีวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ สศก.วิเคราะห์และติดตามผล

กระทบต่อสินค้าเกษตรและอาหารจากกรณีสหรัฐอเมริกาแจ้งระงับสิทธิพิเศษทางภาษีสินค้า (จีเอสพี) จากไทย โดย สศก.ยืนยันว่าสินค้าเกษตรและอาหารหลักของไทยที่

ส่งออกไปยังสหรัฐ จะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวมากนัก และได้ประชุมทางไกลกับอัครราชทูตฝ่ายการเกษตรไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟโอไอ) ณ กรุงโรม พร้อมกับได้เชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรของสหรัฐและเอฟโอไอ เข้าพบภายในลำดับหน้าเพื่อนำไปสู่ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์

นายระพีภัทร์กล่าวต่อว่า ในการตัดสิทธิจีเอสพีสำหรับข้าวของสหรัฐในครั้งนี้ ยังคงเป็นการตัดสิทธิสินค้าเพียงบางรายการ โดยเห็นว่าจากการประกาศตัดสิทธิจีเอสพี ครั้งนี้ ทั้งสิ้น 573 รายการ เป็นสินค้าเกษตรภายใต้พิกัดศุลกากรตอนที่ 01-24 จำนวน 157 รายการ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้า ผักแปรรูป ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ชาเขียว ชิงปอม หูดลามเส้นพาสต้า และผลไม้แปรรูป สำหรับกลุ่มประมงแปรรูปอื่นที่อาจจะถูกตัดสิทธิจีเอสพีครั้งนี้ แต่ไม่ใช่กลุ่มพิกัดสินค้าประมงหลักที่ไทยส่งออกไปยังตลาดสหรัฐ จึงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดสหรัฐที่มีต่อสินค้าประมงของไทย

เผยได้สิทธิกล้วยไม้-โกโก้คืน

นายระพีภัทร์กล่าวว่า นอกจากนี้ สหรัฐได้ออกประกาศคืนสิทธิจีเอสพีให้ไทยบางรายการ ซึ่งมีสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นสินค้ามูลค่าสูงที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและเพาะพันธุ์กล้วยไม้ใหม่เข้าสู่ตลาดสหรัฐได้มากขึ้น และโกโก้ ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจใหม่ ที่กระทรวงเกษตรฯ มีแผนผลักดันให้เป็นสินค้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดสูง จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการขยายการผลิตสินค้าดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะได้ส่งเสริมพันธุ์โกโก้ที่มีคุณภาพและขยายพื้นที่เพาะปลูกตามหลักตลาดนำการเกษตร เพื่อเร่งปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส

สรสร.รุกรบ.เร่งแก้ไขตรงจุด

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบการ กรณีสหรัฐอเมริกาประกาศระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือจีเอสพีกับสินค้าไทย ด้วยเหตุผลว่าไทยล้มเหลวในเรื่องการให้สิทธิแรงงานภายในประเทศตามหลักสากล โดยเรียกร้องทุกฝ่ายไม่ให้ตื่นตระหนกกับเรื่องดังกล่าว แต่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ข้อความตอนหนึ่งระบุว่า การที่สหรัฐประกาศยกเลิกจีเอสพีก็อยู่ระดับหนึ่ง สิ่งที่สำคัญคือ ต้องใช้สติ ใช้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากภาคหลายฝ่าย ทั้งรัฐบาลผู้ประกอบการ สหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน การที่สหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีในครั้งนี้ได้รับการยืนยันจากสหรัฐและกระทรวงพาณิชย์ของไทยแล้วว่า เกี่ยวข้องกับประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นอื่น จึงไม่ควรนำไปผูกโยงจนเกิดความเข้าใจผิด เพราะจะทำให้แก้ปัญหาไม่ถูกทาง จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก

“ต้องยอมรับความจริง การที่สหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีไทยเพราะมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เพราะกระบวนการข่าวกรองของเขาถี่ถ้วน เมื่อเราต้องการค้าขายกับเขาและเขาเป็นเจ้าของตลาด จึงจำเป็นต้องแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อให้สิทธิคืนกลับมา และความจริงอีกประการหนึ่งที่ต้องยอมรับ คือสถานการณ์แรงงานในไทย อยู่ในสภาวะที่น่าห่วงใย ทั้งเรื่องสิทธิ โอกาส คุณภาพชีวิต และความมั่นคงในการทำงาน” หนังสือระบุ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ตั้งทีมพิเศษ 3 กระทรวง แก่ 'จีเอสพี' ก่อน เม.ย. 63

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11360 หน้า : 1 (ล่าง), 4

ตั้งทีมพิเศษ 3 กระทรวง แก่ 'จีเอสพี' ก่อน เม.ย.63

กรุงเทพธุรกิจ • กรม.เศรษฐกิจนัดพิเศษตั้ง คณะทำงานเฉพาะกิจร่วม 3 กระทรวง "พาณิชย์-ต่างประเทศ-แรงงาน" ซึ่งแจ้งข้อมูลสหรัฐเหตุระงับสิทธิจีเอสพี "อุปทูตสหรัฐ" หรือสมคิด ระบุอยากลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ในไทย "ประยุทธ์" ลั่นพร้อมพิจารณาอีกครึ่งปีสภาพ แรงงานต่างด้าว

หลังสหรัฐประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือจีเอสพี สินค้าจากไทย 571 รายการ และให้มีผลทางปฏิบัติ เดือนเม.ย.2563 นั้น

วานนี้ (29 ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ หรือ กรม.เศรษฐกิจ นัดพิเศษ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง การประชุมกรม.เศรษฐกิจว่า ที่ประชุมฯ ได้สั่งการให้ตั้ง คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่ประเทศไทยถูก สหรัฐประกาศตัดจีเอสพี

โดยคณะทำงานประกอบไปด้วยกระทรวงพาณิชย์ อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1

ตั้งทีมพิเศษ

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน ให้เร่งทำงานในการชี้แจงข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแรงงานของไทย ในช่วงที่ผ่านมาให้ทางการสหรัฐรับทราบ ก่อนที่จะถึงเส้นตายการตัดจีเอสพีในเดือน เม.ย.2563

"ประเด็นปัญหาที่ต้องมีการชี้แจงเช่น การแก้ปัญหาแรงงาน รวมทั้งต้องตอบข้อสงสัย บางอย่างที่เราต้องสอบถามเช่นความเป็นไปได้ ของการจัดตั้งสภาพแรงงานของแรงงานต่างด้าว ในประเทศไทยว่าทำได้หรือไม่"

อย่างไรก็ตาม จะไม่กระทบต่อแผน

การขยายตลาดส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการเจาะตลาดสหรัฐฯเพิ่มเติมเป็น รายมลรัฐเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้า ไปยังสหรัฐในอนาคตและก่อนหน้านี้กระทรวง พาณิชย์ได้สั่งการ ไปยังทูตพาณิชย์ประจำสหรัฐ ให้ประสานไปยังทูตฯไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดีซีเพื่อให้ชี้แจงข้อมูลในส่วนของประเทศไทย กับสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ(USTR) ซึ่งถือว่าเป็น การให้ข้อมูลอีกด้านเพื่อขอให้สหรัฐทบทวน การตัดสิทธิจีเอสพีในประเทศไทย

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียม แผนงานเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ อีก 10 กลุ่มประเทศ เช่น จีน อินเดีย สหรัฐ แอฟริกาใต้ ยุโรป โดยทำแผนร่วมกับคณะกรรมการเอกชนร่วม 3 สถาบัน(กรอ.) ประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทอ.) สภาหอการค้าไทย และ สมาคมธนาคารไทย

บับแก้วแนะพาณิชย์ถกทวิภาคีช่วงซัมมิต

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าไทยยังมี ระยะเวลาที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขอให้ สหรัฐทบทวน โดยในส่วนของกระทรวง พาณิชย์ก็สามารถที่จะใช้โอกาสที่นายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เดินทางมาร่วมประชุม Indo - Pacific Business ในวันที่ 4 พ.ย.หรือเรื่องนี้ได้ โดยตรง

ส่วนการหารือกับ USTR นั้นกระทรวง การต่างประเทศมีวาระการหารือกันตามปกติ อยู่แล้วไม่ได้มีการนัดหมายหรือกำหนดเวลา การประชุมเป็นพิเศษในกรณีนี้ไทยถูกสหรัฐ ตัดจีเอสพีแต่หากมีโอกาสก็ต้องมีการพูดคุย ถึงประเด็นนี้เช่นกัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า จากการตรวจสอบกำหนดการล่าสุดของรัฐมนตรี ว่ากระทรวงพาณิชย์พบว่ายังไม่มีการ

หารือทวิภาคีกับประเทศอื่นๆ

อุปทูตสหรัฐเข้าพบสมคิด

ต่อมาเมื่อเวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตข้าราชการสถาน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

นายสมคิด กล่าวภายหลังการหารือว่า เจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีของสหรัฐจะมา เข้าร่วมการประชุม Indo-Pacific Business ช่วงอาเซียนซัมมิต โดยทางสหรัฐยืนยันว่า

ต้องการการลงทุนในประเทศไทย และก่อนหน้า นี้ได้ลงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพูดคุยกับนักลงทุนจากสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ ต้องการการลงทุนในประเทศไทย

"ได้สอบถามประเด็นการตัดสิทธิ ซึ่ง ครั้งนี้ถือว่ามีผลอย่างเป็นทางการแล้วหรือยัง ซึ่งทางอุปทูตยืนยันว่ายังไม่ใช้ขั้นตอนสุดท้าย (final) จึงน่าจะยังสามารถเจรจาพูดคุยกันได้ เป็นเหตุผลของทางฝ่ายเขา เรื่องเหล่านี้ยังไม่ไฟนอล คงต้องเจรจากันต่อไป ยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่มีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ มาเกี่ยวข้อง"

"ประยุทธ์" พุดคุยอีกทีปมสภาพต่างด้าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลง หลังการประชุมกรม.ถึงกรณีสหรัฐมีคำสั่ง ระงับสิทธิจีเอสพีว่า ขออย่าวิตกกังวลเรื่องนี้ ให้มากจำเป็นต้องหารือกับภาคเอกชนด้วยว่า มีมาตรการช่วยเหลืออะไรอย่างไร

"แรงงานมีกฎหมายหรือบางมาตรการ ที่เราปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องภายใน ของเราซึ่งต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อื่นๆ อีกหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิประโยชน์เรื่องของสภาพของแรงงาน ต่างด้าวหลายประเทศก็ไม่ได้ทำเหมือนกับเรา เดียวไปดูอีกทีก็อย่าเอาไปยึดโยงกับเรื่องนั้น เรื่องนี้เลย มันไม่เกิดประโยชน์"

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ได้ขอให้แต่ละส่วนราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้กลไกที่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ตั้งทีมพิเศษ 3 กระทรวง แก่ 'จีเอสพี' ก่อน เม.ย. 63

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11360 หน้า : 1 (ล่าง), 4

มีอยู่ เช่น อัครราชทูตฝ่ายการเกษตรไทยประจำ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO ณ กรุงโรม ติดตามและประชุมหารือ กับฝ่ายสหรัฐอย่างใกล้ชิด พร้อมได้เชิญผู้แทน กระทรวงเกษตรของสหรัฐ(USDA) ประจำ ประเทศไทยเข้าหารือกับรักษาการเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรายละเอียด ภายในอาทิตย์หน้า เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ อย่างสร้างสรรค์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การแบน 3 สารพิษนั้นทำด้วยความ เป็นห่วงสุขภาพประชาชน และอนาคต ของชาติ อย่าเอาเรื่องจีเอสพีไปผูกโยงกับ เรื่องสารพิษ

อนุทินยืนยันเส้นตายแบนงสาร

ส่วนกรณีกลุ่มเกษตรกรไปยื่นศาลปกครอง ให้ระงับการแบน 3 สารพิษนั้นทุกกรณีสิทธิตาม รัฐธรรมนูญ โดยนำข้อเท็จจริงมาแสดง และ ยืนยันว่า การแบน 3 สารพิษจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.เนื่องจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้มีมติไปแล้ว ไม่สามารถยืดหรือผ่อนปรนได้ ไม่เช่นนั้นทุกอย่างก็จะผิดตลาดไปหมด

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า ที่ประชุมกรมฯ ได้นำรายงานการประเมิน เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยของกองทุน การเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่ได้ เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ก่อนมาแจกในที่ประชุม กรมฯ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม สถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ ไอเอ็มเอฟได้มีมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยมากขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : 'สมคิด' ลั่นปมตัดจีเอสพี ต่อรองฝ่ายสหรัฐได้

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25584 หน้า : 1 (กลาง), 2, 16

'สมคิด' ลั่นปมตัดจีเอสพี ต่อรองฝ่ายสหรัฐได้ หลัง'อุปทูตมะกัน'บุกเข้าถกในทำเนียบฯ ยามหอมไทยได้รับสิทธิพิเศษสูงสุดในโลก

อุปทูตสหรัฐเข้าทำเนียบ พบ "สมคิด" หาแนวทางทบทวน ปมตัดสิทธิ "จีเอสพี" แบนสินค้าไทย ยืนยัน ไม่เกี่ยวไทยแบน 3 สารพิษ ยาหอมไทยเป็นเบอร์หนึ่งสหรัฐ ได้ "จีเอสพี" มากสุดในโลก ด้าน "สมคิด" ลั่นยังต่อรองกันได้ วอนสหรัฐ ดูภาพรวมยุทธศาสตร์ความ

ไทย กำลังเร่งหาทางต่อรองกับทางสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อู่ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

○ "บิกตู" ถก กรม.เศรษฐกิจ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 29 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เรียกประชุมคณะกรรมาการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (กรม.เศรษฐกิจ) นัดพิเศษ ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาหลังสหรัฐระงับสิทธิจีเอสพีกับสินค้าจากประเทศไทยนั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็ต้องหาวิธีการและเจรจาพูดคุยเสีย เขาทำกันเอง อย่าเพิ่งไปตื่นตื่น ปัญหาก็คือต้องแก้กันไป ช่วยกันคิดช่วยกันทำ ช่วยกันแก้ไข อย่าไปคาดการณ์กันเอง อย่าไปตื่นกันไปมาซึ่งได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เขา เราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วกัน

'จีเอสพี'

□ ต่อจากหน้า 1

ร่วมมือระหว่างกัน แก้วกูดิ "บิกตู" เรียกถกด่วน กรม.เศรษฐกิจ สั่งตั้งคณะทำงาน 3 กระทรวง เดินเครื่องแก้ปัญหา ซึ่งระงับขบวนการตลาดใหม่ทั่วโลกรองรับ วอนอย่าตื่นตื่น "จูรินทร์" เล็งบุก 10 กลุ่มตลาดใหญ่ หวังส่งออกทดแทน "หม่อมเต่า" ลั่น ล้างหัวชนฝา ตั้งสภาพ แรงงานต่างด้าว ขณะที่ประธานสภาถูกจ้างมองสหรัฐเสียประโยชน์ หกคดีสิทธิ "จีเอสพี" ไทย ส่วน "ซาลี" รองประธานคสทร. ขอมรับส่งข้อมูลให้สหรัฐ จนถูกตราหน้า

ชายชาติ ขณะที่ สรศ. เชื้อยังมีอาฟเตอร์ช็อกหลายประเทศจ่อตัด "จีเอสพี" ไทยตามมา จากกรณีกบฏโค่นล้ม ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศระงับสิทธิพิเศษทางภาษีสศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) กับสินค้าไทยด้วยเหตุผลรัฐบาลไทยล้มเหลวเรื่องการค้าให้สิทธิแรงงานภายในประเทศตามหลักสากล ซึ่งจะมีผลกับสินค้าไทยประมาณ 1 ใน 3 หรือ 573 รายการ ต้องเสียภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ไม่ต้องเสียเลยส่งผลให้ต้นทุนผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงขึ้นกว่า 1,800 ล้านบาท โดยการระงับสิทธิดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 25 เม.ย. 63 ซึ่งรัฐบาล

○ ตั้งคณะทำงาน 3 กระทรวง

ภายหลังการประชุม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุม กรม.เศรษฐกิจได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ 3 กระทรวง คือ กระทรวงพาณิชย์ ต่างประเทศ และแรงงาน เพื่อหาทาง

◀ ถกด่วน...นายไมเคิล ฮีธ

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าหารือกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กรณีไทยถูกตัดสิทธิจีเอสพีแบนสินค้าที่ห้องทำงาน ภายในตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล หลังนายกฯของไทย สั่งผู้เกี่ยวข้องแก้ไขด่วน



รหัสข่าว : C-191030004139 (30 ต.ค. 62/03:33)

หน้า : 1/5



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25584 หน้า : 1 (กลาง), 2, 16

หัวข้อข่าว : 'สมคิด' ลั่นปมตัดจีเอสพี ต่อรองฝ่ายสหรัฐได้

แก้ปัญหากรณีไทยถูกสหรัฐ ประกาศตัดสิทธิจีเอสพีโดยขอให้เร่งชี้แจงข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแรงงานของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ให้ทางการสหรัฐ รับทราบก่อนที่จะถึงเส้นตายการตัดจีเอสพี ในเดือน เม.ย. 63 ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบผลกระทบจากการที่สหรัฐตัดจีเอสพีไทยร่วมกันว่าหากไม่สามารถขอให้สหรัฐยกเลิกสิทธิจีเอสพีที่ให้กับไทยจะทำให้สินค้าบางรายการของไทยส่งออกไปยังสหรัฐถูกเก็บภาษีนำเข้า 4-5% ส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,500-1,800 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ยังมองว่าจะไม่กระทบต่อแผนการขยายตลาดส่งออกของกระทรวง ที่ต้องการขยายตลาดสหรัฐเพิ่มเป็นรายมตรัฐเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐในอนาคตด้วย

“ก่อนหน้านีกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมการเรื่องการแก้ปัญหาการถูกตัดจีเอสพีโดยได้สั่งการไปยังทูตพาณิชย์ประจำสหรัฐให้ประสานไปยังทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อให้ชี้แจงข้อมูลในส่วนของประเทศไทยกับสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ หรือยูเอสทีอาร์ ซึ่งถือว่าเป็นการให้ข้อมูลอีกด้าน เพื่อขอให้สหรัฐทบทวนการตัดสิทธิจีเอสพีในประเทศไทย” นายจุรินทร์ กล่าว

○ เดินแผนเปิดตลาดเพิ่ม

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมแผนงานเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ อีก 10 กลุ่มประเทศ โดยทำแผนร่วมกับคณะกรรมการเอกชนร่วม 3 สถาบัน (กรอ.) ประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สภาหอการค้าไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยประเทศที่จะเดินทางไปเปิดตลาดส่งออกในช่วงปลายปีจนถึงปีหน้า ได้แก่ จีน อินเดีย สหรัฐ แอฟริกาใต้ และยุโรป ส่วนของยุโรปเร็ว ๆ นี้ จะเดินทางไปซิงคโปร์และเยอรมนี สำหรับจีนและอินเดีย ซึ่งมีจำนวนประชากรมาก ก็จะได้ทำแผนในการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปจำหน่ายในเมืองและมณฑลต่าง ๆ โดยเน้นสินค้าที่มีความหลากหลายของประเทศไทย เพื่อเจาะตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้มากขึ้นในอนาคต

○ ใช้เวทีประชุมคุยเจรจา

นายดอน ปรมดีรัตน์ รมว.การค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยยังมีเวลาที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อขอให้สหรัฐทบทวน โดย

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ก็สามารถที่จะใช้โอกาสที่ นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์ สหรัฐเดินทางมาร่วมประชุมอินโด-แปซิฟิก บิสซิเนส ในวันที่ 4 พ.ย. ที่ประเทศไทยก็สามารถหารือกับ รมว.พาณิชย์สหรัฐในเรื่องนี้ได้โดยตรง ส่วนการหารือกับยูเอสทีอาร์นั้น กระทรวงการต่างประเทศ มีวาระการหารือกันตามปกติอยู่แล้วคงไม่ได้มีการนัดหมายหรือกำหนดเวลาการประชุมเป็นพิเศษในกรณีนี้ ไทยถูกสหรัฐตัดจีเอสพีแต่หากมีโอกาสก็ยังมีพูดคุยถึงประเด็นนี้เช่นกัน

○ แนวทางแก้ปมถูกตัดสิทธิ

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ถึงกรณีสหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีกับสินค้าจากไทย ว่า เรื่องนี้ นายจุรินทร์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ชี้แจงแล้ว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนทั้งในส่วนของการทวงถามและกระทรวงพาณิชย์ที่ดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว ที่มีการเจรจากันทุกปี แต่ครั้งนี้เมื่อมีประกาศออกมาเราก็จำเป็นต้องไปดูสิ่งที่เป็นปัญหามันอยู่ตรงไหน เพื่อหาทางเจรจาพูดคุยกัน อย่างไรก็ตาม เราเคยเจรจาขอคืนสิทธิในเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว โดยปีก่อนได้คืนมา 7 รายการ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวไม่ได้มีผลเฉพาะกับประเทศไทย ประเทศในอาเซียนที่โดนไปด้วยอันนี้เป็นสิทธิของเขาโดยคณะทำงานของสหรัฐ แต่ที่เรามองวิกฤติเป็นโอกาสก็ต้องพยายามเจรจาในระยะสั้น ขอคืนสิทธิให้ได้โดยเร็ว ซึ่งจะมีการยกขึ้นเจรจาภายใต้กรอบการค้ากลางทางการค้าการลงทุนไทย-สหรัฐต่อไป

○ ระยะเวลาตลาดใหม่ทั่วโลก

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ในระยะยาวสิ่งที่เราต้องทำคือหาตลาดใหม่ ทดแทนตลาดเดิม ได้แก่ รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา เป็นต้น ส่วนการใช้ประโยชน์จากประเทศไทยในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีเอฟทีเอ 13 กรอบความตกลงอาเซียน จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซิโด แปรู ฮองกง และการขยายการลงทุนไปยังประเทศที่ได้รับสิทธิจีเอสพีสหรัฐ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมากกว่าไทย ถือเป็น การขยายตลาด ขยายการลงทุนออกมากขึ้น ยังต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ายกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า

ให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอรองรับสถานการณ์การค้าในตลาดโลกที่แข่งขันเสรีได้ ดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

○ วอนขออย่าวิตกกังวล

“ขออย่าวิตกกังวลเรื่องนี้ใหม่หากันซึ่งจำเป็นหรือเกี่ยวกับภาคเอกชนของเราด้วย ว่ามีมาตรการช่วยเหลืออะไรกันอย่างไรเป็นธรรมดาเมื่อมีการให้ ก็มีสิทธิจะเรียกคืนของเขา เราต้องไปดูในเรื่องแรงงานอีกด้วยเหตุผลก็คือในเรื่องของแรงงาน มีกฎหมายหรือบางมาตรการที่เราปฏิบัติไม่ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องภายในของเราซึ่งต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอื่น ๆ อีกหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชน์เรื่องของสภาพของแรงงานต่างค้าหลายประเทศก็ไม่ได้ต่างกันเหมือนกับเรา เดียวไปอยู่ที่ที่ต่อเอาไปยึดโยงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยมันไม่เกิดประโยชน์วันนั้นก็ขอให้ลดผลกระทบในเรื่องเหล่านี้ ฝากไปถึงประชาชน สังคมให้ลดในเรื่องนี้ลงไป มันจะไม่มีความวิตกกังวลอยู่ในอนาคต” นายกช กล่าวและว่า ยืนยันกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการแบน 3 สารพิษในประเทศไทย เมื่อถามว่า ไม่เกี่ยวข้องอย่างไรเมื่อสินค้าของสหรัฐมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท ไม่สามารถส่งมาไทยได้เนื่องจากคิดเงื่อนไขขององค์การการค้าโลก พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็ต้องมีมาตรการเจรจา

○ อุปทูตสหรัฐพบ“สมคิด”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุม ครม. นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าพบนายสมคิด จาคูศรี พิธีกร รองนายกรัฐมนตรี ที่ห้องทำงานภายในตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลโดยคาดว่าจะเป็นการหารือกันถึงกรณีการที่รัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) กับสินค้าจากประเทศไทย ทั้งนี้ในการประชุม ครม.เศรษฐกิจเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น หาช่องทางอื่นเรื่องให้สหรัฐทบทวนในเรื่องนี้

○ ตัดจีเอสพีไม่เกี่ยว 3 สาร

หลังหารือกับ นายสมคิด เสร็จสิ้น นายไมเคิล ฮีธ ให้สัมภาษณ์ว่า ประเด็นหลักที่พูดคุยกับนายสมคิดนั้น เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐในขณะซึ่งถือเป็นขาขึ้น และยืนยันยินดีที่ไทยได้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : 'สมคิด' ลั่นปมตัดจีเอสพี ต่อรองฝ่ายสหรัฐได้

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25584 หน้า : 1 (กลาง), 2, 16

ตั้ง ส่วนกระบวนการในเรื่องของจีเอสพี เป็นสิ่งที่มีการตัดสินใจมานานแล้ว ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจของชก... (text continues)

○ **ขอคุณภาพรวมยุทธศาสตร์**

นายสมคิด กล่าวว่า คณะของสหรัฐจะมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ฝ่ายสหรัฐ จึงพยายามเตรียมการทุกอย่างให้สมบูรณ์ เพราะต้องการลงทุนในประเทศไทย... (text continues)

○ **ตัดจีเอสพีอย่าโยงสารพิษ**

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที พล.อ.ประยุทธ์ เรียกประชุม ครม.เศรษฐกิจในช่วงเช้านี้ก่อนการประชุม ครม. ว่า ยังไม่ทราบ... (text continues)

ก็เป็นเรื่องที่จะต้องหารือกัน แต่ไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องกังวล เมื่อถามถึงกรณีการแบน 3 สารพิษ นายอนุทินกล่าวว่า เราทำด้วยความเป็นห่วงสุขภาพประชาชนและอนาคตของชาติ... (text continues)

○ **ยืนยันกระทบสินค้าเกษตร**

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) วิเคราะห์และติดตามผลกระทบต่อนักค้าเกษตรกรและอากร... (text continues)

□ **อ่านต่อหน้า 16**

จีเอสพี □ **ต่อจากหน้า 2**

○ **หารือสหรัฐลดค่าหน้า**

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า รว.เกษตรฯ ส่งการให้หารือกับอัครราชทูตฝ่ายการเกษตรไทย... (text continues)

○ **ชี้สหรัฐเสียประโยชน์**

นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์กรลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเมินเหมือนกันที่มีหลายคนประเมินว่า... (text continues)





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25584 หน้า : 1 (กลาง), 2, 16

หัวข้อข่าว : 'สมคิด' ลั่นปมตัดจีเอสพี ต่อรองฝ่ายสหรัฐได้

○ ย้ำต่างค้าไม่ได้ด้วยสิทธิ

นายมนัส กล่าวคือว่า ก่อนหน้านี้ เรา มีออก พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานคน ต่างค้าออกกฎหมายค้ำมนุษย์ พ.ร.บ.เกี่ยวกับ แรงงานประมง ซึ่งเป็นกฎหมายที่เข้มข้นและ เป็นไปไม่ได้ที่แรงงานต่างค้าที่เข้ามาใน ประเทศไทย จะได้สิทธิด้วยกว่าคนไทยบางที่ คนไทยในสถานที่ราชการที่จ้างแบบเหมา บริการ ยังได้สิทธิน้อยกว่าแรงงานต่างค้าด้วยซ้ำประกันสังคมก็ไม่มีคุ้มครองแรงงานเลิกจ้าง ก็ไม่ได้เงินชดเชย ส่วนที่ว่าอนุสัญญาองค์การ แรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87 ว่า เป็นข้อเรียกร้องให้แรงงานต่างค้า ตั้ง สหภาพแรงงานในระดับอุตสาหกรรมนั้นตนว่า เป็นคนไทยที่ให้อำนาจ จริง ๆ ถ้าดูเนื้อหาของ อนุสัญญาเป็นเรื่องการตั้งสมาคมซึ่งไม่ได้ เจาะจงว่าเป็นแรงงานต่างค้าเท่านั้น แต่จะทำ อย่างไรให้บูรณาการสอดคล้องกันได้ เช่น คนไทย บางกลุ่มที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ ที่ด้วยโอกาส ในการต่อรองน่าจะสามารถตั้งสหภาพได้ ต้อง เปลี่ยนแนวคิดใหม่ รัฐคือนายจ้างที่จ้างคน ทำงานมีสถานะเป็นนายจ้างถูกจ้างก็เปลี่ยน สถานะตรงนี้ได้ก็จะเข้าสิทธิตามกฎหมาย กลุ่มแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ แต่ไม่เป็นการรับจ้างทำของ

○ แนะนำมาตรการเยียวยา

ที่พรรคเพื่อไทย นายศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะ ประธานคณะกรรมการการค้าต่างประเทศ สภา ผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมการฯ จะ นำเรื่องนี้หารือในที่ประชุมสัปดาห์หน้า เราต้อง การทราบว่าการที่สหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีนั้น มี ะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพราะจากคำกล่าว ของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ระบุว่าประเทศไทยถูกตัด สิทธิเพราะเราเติบโตและพัฒนาเร็วเกินไปนั้น ไม่น่าจะใช้เหตุผลที่ถูกต้อง เนื่องจากหากมอง ตามข้อเท็จจริงจะพบว่าประเทศที่ได้รับสิทธิ จีเอสพี จะต้องมียาใช้ได้คือหัวไม่เกิน 12,476 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ซึ่งไทยมียาใช้ได้ต่อ หัวของคนไทยอยู่ที่ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ คนต่อปี รวมถึงต้องพิจารณาด้วยว่า ประเทศไทยแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานได้ตรงตามมาตรฐานสากลแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่ เหลืออีก 6 เดือนก่อนที่จะถูกตัดสิทธินั้น รัฐบาลต้องหาทางเจรจา ที่สำคัญรัฐบาลและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหามาตรการเยียวยา ผู้ประกอบการส่งออกที่จะได้รับผลกระทบด้าน ภาษีด้วยอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะ เชิญกรรมการค้าระหว่างประเทศและกระทรวง การต่างประเทศ มาหารือด้วย

○ ขอลงใ้มาตรการรับมือ

นายวรวิจน์ อีเออภิญญกุล รองประธาน คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับ ประมาหารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กล่าวว่า กระทบการวิสามัญฯ ยังพิจารณา งบประมาณในส่วนของการทวงพาณิชย์ต่อ เนื่องเพราะยังมีอีก 11 หน่วยงาน และ 1 รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะกลุ่มงานการค้าต่าง ประเทศ ทั้งกรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ผู้แทนจากกระทรวง พาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลว่า หลังการรัฐประหาร ปี 2557 หลายประเทศเริ่มดำเนินการตัดสิทธิ จีเอสพีกับไทย โดยปี 2558 สหภาพยุโรปหรือ อียู ตัดจีเอสพีกับไทย

ต่อมาต้นปี 2562 ประเทศญี่ปุ่นก็ตัด จีเอสพีไทย และล่าสุดสหรัฐก็ตัดจีเอสพีไทย ที่ผ่านมามาตรการเจรจาของรัฐบาลไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ ในขณะที่มาตรการช่วยเหลือ ภาครัฐออกยังไม่มีความชัดเจนมีแต่การออก มาขอให้ภาคเอกชนปรับตัว ลดต้นทุน และ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเอง ซึ่งกระทรวง พาณิชย์มีมาตรการในการรับมือแต่ก็ไม่แจ้งราย ละเอียดต่อกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งอาจหมายถึง ไม่ได้มีแผนมาตรการแก้ไขเตรียมไว้และ บรรลุในงบประมาณปี 2563 ทั้งนี้เรื่องนี้เป็นสิ่ง จำเป็นเร่งด่วนที่ควรมีคำตอบให้กับประชาชน อย่างไม่รู้ตามที่ประชุมได้ทั้งดึงไปยังกระทรวง พาณิชย์ว่า จำนวนเงิน 1,800 ล้านบาท อาจ เป็นเพียงแค่ส่วนต่างทางภาษี ซึ่งคำนวณแบบ นี้คงไม่ถูกต้องเพราะต้องรวมมูลค่าส่งออกใน ภาพรวมทั้งหมดไปด้วย ดังนั้น การดำเนินการ ของภาครัฐครั้งนี้อาจจะส่งผลเสียมากกว่าที่ หน่วยงานรัฐคาดการณ์ คาดว่าอาจสูงถึงหลัก หมื่นล้านบาท

○ ค้านตั้งสหภาพแรงงาน

ม.ร.ว.จตุรมงคล โสภณกุล รว.แรงงาน กล่าว ว่า การประชุม ครม.คณะกรรมการ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อช่วงเช้าได้หารือเรื่องจี

เอสพี ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าเรื่องของ แรงงาน โดยกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ไปเจรจา เรื่องจีเอสพี ขณะที่เรื่องแรงงานไม่ค่อยมีอะไร โดยเรื่องที่สหรัฐต้องการให้ตั้งสหภาพแรง งานต่างค้าในไทยนั้น เวลานี้เราให้คนต่างค้า ด้วยกว่าคนไทย เพราะหากให้คนไทยเท่ากับ ต่างค้าอย่างนี้ ก็จะมีผู้ กระบวนการของ ประเทศไทยไม่ได้มาอย่างนั้น เราไม่ได้เป็น ประเทศที่เสรีภาพมาก กฎหมายของเราไม่ ได้เป็นสากล และคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสากล ประเทศใครประเทศมัน ถ้าให้ตั้งแรงงานต่าง ค้าเป็นสหภาพแรงงาน เราก็เห็น้อย คน ต่างค้าพูดภาษาไทยไม่ได้ แล้วแบบนี้มันจะ เป็นไปได้อย่างไร แม้กระทั่งกรณีสหภาพ แรงงานที่เป็นคนไทยก็ยังมีทะเลาะกันเอง และ อยู่ดี ๆ จะมีต่างชาติล้มคนมาเป็นสหภาพกลุ่ม ใหญ่ ซึ่งเราผลักดันให้ไม่ได้ อย่างไรก็ตามต้อง ดูก่อนว่ากระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสหรัฐจะ เจรจาดกลางเรื่องจีเอสพีได้หรือไม่ ถ้าตกลงได้ แต่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแล้วถามเรา ว่าทำอะไรได้บ้าง เราจึงจะได้ลงแรงคิดต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่าเรื่องแรงงานเป็น ข้ออ้างในการใช้ตัดจีเอสพีหรือไม่ ม.ร.ว.จตุ รมงคล กล่าวว่า ไม่ถึงขนาดนั้น เขามีย่อมนใจ เช่นนี้ 11 ข้อ ซึ่งเราก็รับไม่ค่อยได้ เพราะมัน มากกว่าสิทธิของคนไทย และสหรัฐยังไม่รับ เรื่องการให้สิทธิแก่แรงงานต่างค้า เมื่อถามถึง กรณีที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจมอบหมายให้มี คณะกรรมการร่วมที่ประกอบด้วยกระทรวง พาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการ ต่างประเทศ มาจัดการครั้งนี้ จะมีประชุมเมื่อ ไດ รว.แรงงาน กล่าวว่า ไม่รู้ แต่เราพยายาม เดินตามหลัง กระทรวงพาณิชย์และกระทรวง การต่างประเทศ ถ้า 2 กระทรวงนี้ไปตกลงเรื่อง จีเอสพีได้แล้ว สหรัฐคงลืมเรื่องแรงงาน เพราะ มันไม่ได้หนักอะไร และไม่เกี่ยวข้อง

○ “ชาติ” รับส่งข้อมูลให้สหรัฐ

วันเดียวกัน นายชาติ ลอยสูง รอง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงกรณีสหรัฐ ตัดสิทธิจีเอสพี ไทย ว่า เป็นเรื่องของกรณีสิทธิแรงงาน ในไทย ที่ทุกวันนี้ยังมีมากและไม่ได้ลดลงเลย สหรัฐ มองว่าเราไม่จริงจัง เห็นว่าออกจากราย ับรองอนุสัญญา ยังมีละเมิดสิทธิเพิ่มขึ้น อย่





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : 'สมคิด' ลั่นปมตัดจีเอสพี ต่อรองฝ้ายสหรัฐได้

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25584 หน้า : 1 (กลาง), 2, 16

ไปไฟท์สว่ากรับอนุสัญญาจะเปิดทางให้แรงงานข้ามชาติตั้งสหภาพเพราะต้องออกกฎหมายรองรับ และมีผลกับแรงงานทั่วไปไม่ใช่ต่างด้าวอย่างเดียว สหรัฐคิดตามเรื่องละเมิดสิทธิแรงงานมานานแล้ว และคนเป็นเคนส่งข้อมูลไปให้สมาพันธ์สหภาพแรงงานสหรัฐ ตั้งแต่เมื่อปี 2556 จนถูกมองว่าเป็นคนขายชาติ เพราะหลังจากนั้นมียื่นคำร้องคัดค้านการให้สิทธิจีเอสพีไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางกาโรไทยมีชี้แจงและเสนอแนวทางแก้ไขตามที่สหรัฐต้องการ เขาก็ให้สิทธิ แต่ก็ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหา แต่ก็พบว่าไม่ค่อยคืบหน้า การเสนอร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ก็ล่าช้า จนถูกยกเลิกสิทธิจีเอสพี ดนทรบว่ายกเลิกตั้งแต่เดือน ก.ย.แล้ว แต่เพิ่งมาเผยแพร่เดือน ค.ค. พอตีกับที่ไทยมีการแบน 3 สารพิษ จึงมีการนำมาโยงกัน

○ เชื้อยังมีอาฟเตอร์ช็อก

ขณะที่ นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขานุการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลและประชาชน เรื่อง อย่างตื่นตระหนกสหรัฐ ตัด

จีเอสพีประเทศไทย โดยระบุว่า การตัดสิทธิเกี่ยวข้องกับประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่ควรนำไปผูกโยงกับประเด็นอื่น จะทำให้แก้ปัญหาไม่ถูกทาง สถานการณ์แรงงานไทย อยู่ในสภาวะที่น่าห่วงใยทั้งเรื่องสิทธิ โอกาสคุณภาพชีวิต การเลิกจ้าง ไม่มีความมั่นคงในการทำงาน ประชากรในวัยทำงานประมาณ 40 ล้านคน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพียง 160,000 คน เพราะกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไม่เอื้อต่อการรวมตัว และยังมีการทำลายผู้นำแรงงาน ทำลายสหภาพแรงงาน ข้าราชการถูกจ้างภาครัฐ ไม่สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหภาพปกป้องสิทธิได้ เมื่อสหรัฐอ้างมาตรฐานแรงงานไม่ปฏิบัติตามหลักสากล ควรเร่งแก้ไข เพราะเรื่องให้สิทธิจีเอสพี ยังมีญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สหภาพยุโรป ตุรกี แคนาดา รวมไปถึงรัสเซียและเครือรัฐเอกราช ยังไม่รู้ว่าจะมีประเทศไหนประกาศยกเลิกอีก สรส. จึงขอเรียกร้องรัฐบาลให้รีบแก้ไขปัญหา ภายใต้อำนาจความร่วมมือของทุกฝ่าย และอย่าตีโจทย์แตกประเด็นให้สับสน.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
หัวข้อข่าว : ต่อรองคีนจีเอสพี

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 6467 หน้า : 1 (ขวา), 11

อุปทูตสหรัฐออกพบ ‘สมคิด’ ชี้กระบวนการยังไม่สิ้นสุด ต่อรองคีนจีเอสพี

หม่อมเต๋ากำหนดตั้งสหภาพต่างก้าว นายกฯสั่งดูผลกระทบเล็กลง

อุปทูตสหรัฐไร้ท่าเนียบ พบ “สมคิด” ถกปม “จีเอสพี” แย้ม
กระบวนการยังไม่สิ้นสุด ยันไม่เกี่ยวแบนสารเคมี “บิกตู” ลัง “กต.-
แรงงาน-พาณิชย์” หาข้อค้นลึทธิ เล็งศึกษาตั้งสหภาพแรงงาน
ต่างตัวในไทย “หม่อมเต๋” โผล่ค้ำยัน ด้าน “สมคิด” ชี้แบนสาร
พิษยังไม่จบ นายกฯ ลังเก็บข้อมูลผลกระทบเล็กใช้

อ่านต่อหน้า 11

จีเอสพี

จากกรณีสหรัฐอเมริกาคัดสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร หรือจีเอสพี กับสินค้าจากไทย
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อีก 6 เดือนข้างหน้า
ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม ได้เรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องประมุข
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจเป็นการด่วนก่อน
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยใช้เวลากว่า
1 ชั่วโมง จากนั้นนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึง
แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหากรณี
สหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีไทยว่า “เรื่องนี้ก็ต้องหาวิธี
การและเจรจาพูดคุย ด้วยเราทำกันเอง อย่า
เพิ่งไปตื่นตื่น ปัญหาก็คือปัญหาที่ต้องแก้กันไป
ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ไข อย่าไปคาด
การณ์กันเอง อย่าไปตีกันไปมา ได้หรือไม่ได้ก็
แล้วแต่เขา เราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วกัน”

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ แถลงภายหลังประชุม
ครม. กรณีสหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีว่า เรื่องนี้อยู่
ในขั้นตอนดำเนินการและมีการทำอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากในส่วนของกระทรวงแรงงาน กระทรวง
พาณิชย์ ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วมีการเจรจากันทุก
ปี แต่ครั้งนี้อยู่เขาประกาศออกมาเราก็จำเป็นต้อง
ต้องไปดูสิ่งที่เป็นปัญหามันอยู่ตรงไหนเพื่อหา
ทางเจรจาพูดคุยกัน อย่างไรก็ตามเราเคยเจรจาก่อน
ขอคืนสิทธิในเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วโดยปีก่อน
ได้คืนมา 7 รายการ

“ปัญหานี้ไม่ได้มีผลเฉพาะกับไทยแต่
ประเทศในอาเซียนก็โดนไปด้วย อันนี้เป็น
สิทธิของสหรัฐโดยคณะทำงานของเราแต่ถ้า
เรามองวิกฤตเป็นโอกาสก็ต้องพยายามเจรจา
ในระยะสั้นขอคืนสิทธิให้ได้โดยเร็ว จะมีการ
ยกขึ้นเจรจาทันทีได้กรอบการตกลงทางการค้า
การลงทุนไทย-สหรัฐต่อไป และในระยะยาว
สิ่งที่เราต้องทำคือหาตลาดใหม่ทดแทนตลาด
เดิม ได้แก่ รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อเมริกาใต้
ตะวันออกกลาง แอฟริกา เป็นต้น ส่วนการใช้
ประโยชน์จากที่ไทยในการจัดทำความตกลงเขต
การค้าเสรี FTA13 ครอบคลุมกลางอาเซียน
จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ซิลิ เปรู ฮังการี และการขยาย

การลงทุนไปยังประเทศที่ได้รับสิทธิจีเอสพี
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คือ กัมพูชา
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีมากกว่าไทยถือเป็นทางเลือกขยาย
การลงทุน” นายกฯ กล่าว และว่า นอกจากนี้
ยังต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้า ยกกระดับความสามารถด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับ
สถานการณ์การค้าในตลาดโลกที่แข่งขันเสรี
ได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

“ขอให้พวกเราอย่าวิตกกังวลเรื่องนี้ให้
มากนัก อันนี้จำเป็นต้องหารือกับภาคเอกชน
ของเราด้วยว่ามีมาตรการช่วยเหลืออะไรกัน
อย่างไร ซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อมีการให้ก็มีสิทธิ
จะเรียกคืนของเราและเราต้องไปดูในเรื่อง
แรงงานอีกด้วย ซึ่งเหตุผลก็คือในเรื่องของ
แรงงานมีกฎหมายหรือบางมาตรการที่เรา
ปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องภายในของเรา
ซึ่งต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอื่นๆ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

หัวข้อข่าว : ต่อรองคีนจีเอสพี

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 6467 หน้า : 1 (ขวา), 11

อีกหลายอย่างด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชน์เรื่องของสหภาพของแรงงานต่างด้าวที่หลายประเทศก็ไม่ได้ทำเหมือนกันเราเคยไปคู่อีกที ก็อย่าเอาไปยึดโยงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เลย ไม่เกิดประโยชน์ วันนั้นก็ขอให้ลดผลกระทบในเรื่องเหล่านี้ฝากไปถึงประชาชนสังคมให้ลดในเรื่องนี้ลงไปมันจะไม่ส่งผลดีต่อการพูดคุยในอนาคต” นายภา กล่าวพร้อมยืนยันว่ากรณีตัดจีเอสพีไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 3 สารพิษ

ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เกี่ยวข้องอย่างไรเมื่อสินค้าของสหรัฐมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท ไม่สามารถส่งมาไทยได้เนื่องจากติดเงื่อนไขขององค์การการค้าโลก หรือ ยู กรณียไทยแบบสารโกลโทเซต ส่งผลให้ถั่วเหลืองและข้าวสาลีของสหรัฐที่ใช้สารดังกล่าวส่งเข้าไทยไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ก็เคยมีการเจรจา”

● ทูตมะกันแย้มยังไม่ถือว่าสิ้นสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุม ครม. นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้าพบนายสมคิด จาคูศรีวิฑิตย์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ห้องทำงาน ภายใต้งานบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยคาดว่าจะเป็นการหารือกันถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีกับสินค้าไทย โดยในการประชุม ครม. เศรษฐกิจ เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ หาช่องทางยื่นเรื่องให้สหรัฐทบทวนในเรื่องนี้

ภายหลังการเข้าพบนายสมคิด โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง นายไมเคิล ฮีธ เปิดเผยว่าความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐจนถึงถือว่าเป็นขั้นขึ้น จากกรณีที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งซึ่งกระบวนการจีเอสพีเป็นเรื่องที่มีการตัดสินใจมานานแล้วไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแบน 3 สารพิษของไทย นี้คือหัวใจที่สหรัฐได้คุยกับนายสมคิดในวันนี้

“ยืนยันว่าการตัดจีเอสพีประเทศไทยมันมี การพูดคุยกันมานานแล้ว และจีเอสพีเป็นสิทธิพิเศษที่ไทยได้รับมานานกว่า 30 ปี แม้จะถูกตัดสิทธิไปแล้ว แต่ประเทศไทยก็ยังคงได้รับสิทธิพิเศษสูงสุดที่มากกว่าประเทศใดในโลกในปัจจุบัน ดังนั้นจะมีการหารือกับรัฐบาลไทยในข้อกฎหมายต่างๆ ในเรื่องของแรงงานว่าจะมีการดำเนินการร่วมกันอย่างไร ซึ่งการตัดสินใจ

จีเอสพี มีผลกระทบไม่มาก ตัวเลขไม่เยอะ และกระบวนการนี้ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด ต้องขอคุณประเทศไทยในการจัดประชุมอาเซียน คิดว่า จะเป็นไปด้วยดี โดยทางสหรัฐจะส่งตัวแทนมาประชุมที่ประเทศไทย” นายไมเคิล กล่าว

● มอบ3กระทรวงเจรจาคืนสิทธิ

ด้านนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุม ครม.เศรษฐกิจว่า ได้แจ้งให้ทูตพาณิชย์ประสานกับทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซี ทหารอิกกับสำนักงานคณะผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริก (ยูเอสทีอาร์) ถึงรายละเอียดต่างๆ คาดว่าจะได้รับคำตอบกลับมาว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง มีทั้งในเวทีประชุมครม.เศรษฐกิจได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ หาช่องทางยื่นเรื่องให้สหรัฐทบทวนในเรื่องนี้ ส่วนทางออกระยะยาวทางกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมให้กรมการร่วมกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมเตรียมการบุคคลต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกโดยจะร่วมกับภาคเอกชนเร่งรัดบุกตลาดใน 10 กลุ่มตลาดใหญ่ ที่จะมีทั้งสหรัฐ จีน อินเดีย แอฟริกาใต้ เอเชียใต้ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี ตุรกี เยอรมนี สหภาพยุโรป รวมถึงอังกฤษ โดยแผนงานที่เร็วที่สุดจะนำทีมเอกชนและกระทรวงพาณิชย์ไปเปิดตลาดที่ตุรกีและเยอรมนี จากนั้นจะไปตะวันออกกลาง สำหรับประเทศที่มีประชากรมาก เช่น อินเดีย จีน สหรัฐจะลงไปรายละเอียดหรือรายชื่อโดยเฉพาะสหรัฐจะเจาะลึกไปในแต่ละรัฐที่ต้องการสินค้าแตกต่างกันซึ่งมีศักยภาพสามารถนำเข้าสินค้าไทยได้แม้ว่าเราจะไม่ได้รับสิทธิจีเอสพี

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะเจรจากับสหรัฐในเรื่องใดบ้าง นายสุรินทร์ กล่าวว่า เราต้องเจรจากับเขาใจวางเรื่องเราทำได้หรือไม่ เช่นการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวตั้งสาขาแรงงานในประเทศไทย กระทรวงแรงงานจะไปแจ้งว่าสามารถทำได้หรือไม่ รวมถึงข้อเสนออื่นที่แต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งใดทำได้หรือทำอะไรเหมาะสมอย่างไร

ขณะที่ นายดอน ปรมดีศิริวิฑิตย์ รมว.ต่างประเทศ กล่าวภายหลังประชุมครม.เศรษฐกิจว่าเป็นเรื่องที่ไทยกับสหรัฐจะต้องหารือกัน

แต่ถ้าไม่พูดคุยกันก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร โดย รมว.พาณิชย์ของสหรัฐจะเดินทางมายังไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุม Indo-Pacific Business Forum ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง รมว.พาณิชย์ของไทยคงถือโอกาสนี้เดินทางมาหารือกับนายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์ของสหรัฐในเรื่องของจีเอสพี

ต่อข้อถาม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันดีซี จะต้องไปพูดคุยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ด้วยหรือไม่ นายดอน กล่าวว่า โดยปกติสถานเอกอัครราชทูตไทยสามารถขอนัดพบเขาได้อยู่แล้ว แต่เมื่อตอนที่เกิดข่าวลักษณะดังกล่าวออกมาอยู่ในเว็บไซต์เราต้องไปหารือกับยูเอสทีอาร์ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะถ้าไม่ไปคุยกันจะถือเป็นเรื่องแปลก อย่างไรก็ตามคิดว่าอย่าห่วงกังวลต่อกรณีดังกล่าวมากเกินไปเพราะเรื่องจีเอสพีเป็นเรื่องที่ไทยกับสหรัฐได้เจรจากันมานานแล้วจึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดประเด็นสำคัญฝ่ายไทยกับสหรัฐก็สามารถพูดคุยเจรจากันได้อยู่แล้ว

“การที่รมว.พาณิชย์สหรัฐจะมาประชุมที่ไทยในครั้งนี้ ฝ่ายไทยก็สามารถพูดคุยกับเขาได้เช่นกัน ดังนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลแต่ข่าวที่ออกมาจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกันเรื่องต่างๆ จนดูว่าความซับซ้อนทั้งที่จริงฝ่ายสหรัฐมีกำหนดจะประกาศเรื่องจีเอสพีในช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนอยู่แล้ว ทุกอย่างมีเรื่องความประจวบเหมาะ ซึ่งหลายเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน มันก็เกิดขึ้น” นายดอนกล่าว

● ค้านตั้งสหภาพแรงงานต่างด้าว

ม.ร.ว.จตุตถมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมครม.ว่า การประชุม ครม.เศรษฐกิจเมื่อช่วงเช้าได้หารือเรื่องจีเอสพีซึ่งมีความสำคัญมากกว่าเรื่องของแรงงาน โดยกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ไปเจรจาเรื่องจีเอสพี ขณะที่เรื่องแรงงานไม่ค่อยมีอะไร โดยเรื่องที่สหรัฐต้องการให้มีการตั้งสหภาพแรงงานต่างด้าวในไทยนั้น เวลานั้นเราให้คนต่างด้าวดีกว่าคนไทยเพราะหากให้คนไทยเท่ากับต่างด้าวอย่างนี้ก็จะยุ่ง กระบวนการของประเทศไทยไม่ได้มาอย่างนั้น เราไม่ได้เป็นประเทศที่เสรีภาพมากมาย กฎหมายของเราไม่ได้เป็นสากลและคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสากล

“ประเทศใครประเทศมัน ถ้าให้ตั้งแรงงาน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

หัวข้อข่าว : ต่อรองคีนจีเอสพี

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 6467 หน้า : 1 (ขวา), 11

ต่างตัวเป็นสหภาพแรงงาน เราก็เหนื่อย คนต่างตัวพูดภาษาไทยไม่ได้ แล้วแบบนี้จะไปได้อย่างไร แม้กระทั่งกรณีสหภาพแรงงานที่เป็นคนไทยก็ยังทะเลาะกันเอง และอยู่ดีๆ จะมีต่างชาติเข้ามาเป็นสหภาพกลุ่มใหญ่ ซึ่งเราผลักดันให้ไม่ได้ แต่ตอนนี้ไม่ได้คิดอะไร จึงตอบได้ยาก อย่างไรก็ตามต้องดูก่อนว่ากระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสหรัฐจะเจรจาตกลงเรื่องจีเอสพีได้หรือไม่ ถ้าตกลงได้ แต่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแล้วมาถามเราว่าทำอะไรได้บ้าง เราจึงจะไดลงแรงคิดต่อไป"

ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่าเรื่องแรงงานเป็นข้ออ้างในการใช้ตัดจีเอสพีหรือไม่ ม.ร.ว. จิตุมงคล กล่าวว่า ไม่ถึงขนาดนั้น เขามั่นใจ เช่นนี้ 11 ข้อ ซึ่งสหรัฐยังไม่รับเรื่องการให้สิทธิแก่แรงงานต่างตัว เพราะให้สิทธิคนต่างตัวดีกว่าที่นั่นแล้ว ก็ไม่รู้อะไร เพราะไม่เคยไปเป็นคนต่างตัวที่นั่น และ 2 ข้อที่เขาจะให้เรารับ เราก็รับไม่ค่อยได้ เพราะมันมากกว่าสิทธิคนไทย

"ผมไม่เอ่ยพูดว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบ เป็นกระบวนการความเป็นมาของสังคมและกฎเกณฑ์ประเทศ ต่อไปเป็นอย่างไรไม่รู้ วันนี้อยากถามเราไม่ใช่กฎหมายสากล และความเจริญของประเทศมีระดับหนึ่ง การทะเลาะไม่ค่อยมี เขาต้องการให้คนงานต่างตัวนายได้ เราก็ไม่เห็นว่าจะมีใครให้คนงานต่างตัวนายเลย ต่อให้แก้กฎหมายแรงงานก็ยังติดกฎหมายอาญา หากจะแก้กฎหมายอาญาเพื่อให้สิทธิแรงงานที่เป็นคนของประเทศกลุ่มหนึ่ง เป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้น ผมจึงเรียนกรม.ว่าถ้ามีอะไรช่วยได้นิดๆ หน่อยๆ จะช่วยพยายาม ตอนนั้นก็นั่งคิดอะไรอยู่" ม.ร.ว.แรงงานกล่าว

เมื่อถามถึงกรณีที่ประชุมกรม.เศรษฐกิจมอบหมายให้มีคณะกรรมาธิการร่วมที่ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศมาจัดการครั้งนี้ จะมีการประชุมเมื่อใด ม.ร.ว.แรงงาน กล่าวว่า ไม่รู้ แต่เราพยายามเดินตามหลังกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ถ้า 2 กระทรวงนี้ไปตกลงเรื่องจีเอสพีได้แล้ว สหรัฐก็คงมีเรื่องแรงงาน เพราะมันไม่ได้หนักอะไรและไม่เกี่ยวข้องกับ ซึ่งมันใจว่าเขอาจลืมเลย เพราะไม่ได้เลวด้วยอะไร

● เผยมกนต่อรองคีนจีเอสพี2เรื่อง

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมกรม. ว่าในที่ประชุม กรม.เศรษฐกิจ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่าสิทธิจีเอสพีมีการทบทวนเป็นระยะๆ อยู่แล้ว ทั้งปัจจัยในประเทศ หากประเทศไทยไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ประเทศกำลังพัฒนา โดยจะดูจากหลายมิติ โดยเรื่องหลักๆ คือ รายได้ประชาชาติต่อหัวไม่เกิน 12,000 เศษๆ ดอลลาร์ต่อหัวประชากร โดยของประเทศไทยตัวเลขปีที่แล้วอยู่ที่ 6,600 ดอลลาร์สหรัฐ ระบุว่าอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ทำให้ไม่ถูกตัดสิทธิทั้งหมด

ทั้งนี้หนังสือจากนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน มีการรายงานว่าจากครั้งที่มีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน มีการยกประเด็นหารือจากสหรัฐว่าจะมีการทบทวนจีเอสพีโดยมีเงื่อนไขหลัก 2 เรื่อง คือการนำเข้าสุกรจากสหรัฐตามที่ทราบกันแล้ว อีกกรณีคือเรื่องแรงงานที่เป็นเรื่องที่หารือมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 แต่มีการพูดถึงอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ซึ่งสหรัฐขอให้แก้ไขใน 7 ประเด็น แต่เราแก้ไขแล้ว 4 ประเด็นด้วยกัน เหลือ 3 ประเด็นคงค้าง ประกอบด้วย 1.การให้แรงงานต่างตัวตั้งสหภาพแรงงานได้ 2.การให้ผู้จ้างเหมาสามารถตั้งสหภาพแรงงานได้ 3.การให้สิทธิคุ้มครองคุ้มครองลูกจ้างในกรณีถูกฟ้องกลับจากนายจ้าง ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีผลกระทบต่อสิทธิมีการรับฟังความเห็นจากส่วนได้เสีย

● สังคิตตามผลกระทบสินค้าไทย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) วิเคราะห์และติดตามผลกระทบต่อสินค้าเกษตรและอาหารจากกรณีสหรัฐตัดจีเอสพี โดย สศก.ยืนยันว่าสินค้าเกษตรและอาหารหลักของไทยส่งออกไปสหรัฐจะไม่ได้ผลกระทบมากนัก ทั้งนี้จากการประกาศตัดสิทธิสินค้าไทย 573 รายการ เป็นสินค้าเกษตร 157 รายการ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าผักแปรรูป ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ชาเขียว จิงป๋ม หูลาม เต้นพาสต้า ผลไม้แปรรูป จึงอาจมีผลทำให้ราคาขายสูงขึ้น

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รมว.พาณิชย์ แถลงภายหลังการประชุมกรม.เศรษฐกิจว่า รมว.เกษตรฯ สั่งการให้หารือกับองค์กรราชทูตฝ่ายการเกษตรไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซี และตัวแทนดาว

ไทยประจำองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม ประเทศอิตาลี ผ่านระบบประชุมทางไกล อีกทั้งจะเชิญตัวแทนกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) และ FAO ประจำประเทศไทยเข้าพบหารือเพื่อแสวงความร่วมมือกันภายในสัปดาห์หน้า

● กมธ.เรียกหน่วยงานแจงข้อมูล

ที่พรรคเพื่อไทย นายศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการกมธ. ต่างประเทศ สภาผู้แทน

ราษฎร แถลงว่า ในสัปดาห์หน้ากมธ.จะหารือว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งจากคำให้สัมภาษณ์ของนายภา ว่าการที่ไทยถูกตัดสิทธิเพราะได้เร็วเกินไป มีการพัฒนาสูงขึ้น เห็นว่าไม่จำเป็นใช้เหตุผลที่ถูกต้อง รวมถึงต้องพิจารณาว่าไทยแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานได้ตรงตามมาตรฐานสากลแล้วหรือไม่ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ยังเหลืออีก 6 เดือนก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ ทางรัฐบาลต้องเดินหน้าเจรจากับสหรัฐเพราะหลายประเทศที่ถูกตัดสิทธิก็เดินหน้าเจรจาสำเร็จมาแล้วขณะเดียวกันรัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการส่งออกที่จะได้รับผลกระทบด้านภาษี ทั้งนี้ กมธ.จะเชิญกรรมการค้ำระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ มาหารือเพื่อหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ

● "สมคิด"ชี้แบนสารพิษยังไม่จบ

ด้านความเค็มหน้าหลังกลุ่มเกษตรกรสนับสนุนใช้สารเคมีภาคเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ขึ้นฟ้องศาลปกครองกลางให้สั่งยกเลิกมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีมติแบนสารพิษดังกล่าว โดยศาลนัดไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการสั่งยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดในภาคเกษตรว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีคณะทำงานดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่นั้นไปดูข้อมูลผลที่จะเกิดจากการยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวให้ครบถ้วน เพราะตอนนี้เรื่องดังกล่าวยังไม่จบหรือเป็นขั้นสุดท้าย โดยให้ทั้ง 2 กระทรวงนี้ไปดูหารือกัน อาทิ ผล



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
หัวข้อข่าว : ต่อรองคีนจีเอสพี

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 6467 หน้า : 1 (ขวา), 11

ต่อประชาชนและเกษตรกรอย่างไร การศึกษาว่าสารเคมีเหล่านี้เป็นอันตรายจริงหรือไม่ มีสิ่งใดที่เกษตรกรทำได้หรือไม่ ซึ่งเท่าที่ทราบในเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีความอันตรายใด

เมื่อถามว่าคณะกรรมการวัดอันตรายชุดใหม่ซึ่งกำลังมาทำหน้าที่สามารถหยิบเรื่องนี้มาทบทวนได้หรือไม่ นายสมคิด กล่าวว่า “ไม่ทราบ รู้แต่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะแต่งตั้งคณะทำงานมาเก็บข้อมูลผลต่างๆ ที่เกิดจากเรื่องของการใช้สารเคมีดังกล่าว”

● “อนุทิน” ยืนยันขยายเวลาอีกไม่ได้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวกรณีที่ถูกผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องศาลปกครองไทยยกเลิกแบน 3 สารเคมีว่า เป็นสิทธิของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยที่สามารถทำได้ แต่ยืนยันขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามข้อมูลเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากสารพิษ ส่วนกรณีจะสามารถขยายเวลาใช้สารพิษออกไปอีก 6 เดือนนั้น ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีมติจากคณะกรรมการวัดอันตรายออกไปแล้วและคณะกรรมการนี้ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย

● หัวหน้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องเจ็บบ

ด้านนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า แม้

กระทรวงเกษตรฯ จะระบุว่ากำลังหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยการหาสารและวิธีการทดแทนแต่ประเด็นที่ภาครัฐไม่ได้กล่าวถึงคือเมื่อห้ามใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ไทยจะไม่สามารถนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่ยังคงใช้สารเคมีเหล่านี้ได้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแล้วจะเดือดร้อนอย่างมากกรณีแบนสารไกลโฟเซตที่สหรัฐทั่วทั้ง เพราะทำให้นำเข้าถั่วเหลืองและข้าวสาลีจากสหรัฐที่ใช้สารเคมีไม่ได้ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมหลายประเภทโดยข้าวสาลีนำเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์ เช่นเดียวกับถั่วเหลือง ซึ่งปัจจุบันไทยผลิตถั่วเหลืองได้ปีละ 80,000 ตัน และนำเข้าจากทั่วโลกรวม 2.5 ล้านตัน เพื่อนำมาผลิตน้ำมันถั่วเหลืองใช้ประกอบอาหาร ส่วนกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยทุกประเทศที่ปลูกใช้ไกลโฟเซตทั่วโลกนำเข้าไม่ได้จะไม่เพียงพอดังการบริโภคและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะล้มสลาย

“ทางออกควรทำก่อนหน้านี้อคือการควบคุมและจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตรตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ภาคการเกษตรอยู่รอดและภาคอุตสาหกรรมเดิมหนักไม่ได้แต่การตัดสินใจที่ผ่านมามีแนวโน้มไทยกำลังฮักฮักไปใส่ข้าวเองที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นลูกโซ่” นายพรศิลป์กล่าว



แฉเบื้องหลัง

'พญาอินทรี' ตัดสิทธิ GSP ไทย



เมื่อชาติมหาอำนาจอย่าง "สหรัฐอเมริกา" ยื่นคำขาดอยู่ข้ามประเทศให้ไทยปรับมาตรฐานสิทธิแรงงานให้เท่าสากล ไม่งั้นจะตัดสิทธิ Generalized System of Preferences หรือ GSP กว่า 500 รายการของไทย กลายเป็นประเด็นเดือดที่สังคมให้ความสนใจเพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นกันได้ง่ายๆ

ในรายการ NEWSROOM

ห้องข่าวเศรษฐกิจ ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.50 น. ทางเนชั่นทีวีช่อง 22 ช่วง ลีค แต่ไม่ลับ กับ บากบัน บุญเลิศ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ดำเนินรายการโดย บากบัน บุญเลิศ และ วิลาสินี แวนฮาเรน เกาะติดประเด็นเดือดพร้อมขุดคุ้ยเบื้องลึกของเรื่องนี้อย่างมาเนอ

หลังจากที่ โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทวีตเมื่อ

วันที่ 25 ตุลาคมว่า เตรียมตัดสิทธิ GSP ของไทยทั้งหมด 573 รายการ ประกาศชัดเจนตายให้เวลา 6 เดือนในการแก้ไขกฎหมายแรงงานให้เป็นสากลซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 25 เมษายน 2563 รวม 4 ข้อ คือ

1. ให้สิทธิแรงงานต่างด้าวสามารถตั้งสหภาพแรงงานในไทย
2. ให้แรงงานต่างด้าวในไทย ฟ้องนายจ้างแล้วไม่ถูกฟ้อง

3. ให้แรงงานมีสิทธิเรียกร้องแสดงความเห็นในที่สาธารณะได้
4. ให้ไทยแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

ปัจจุบันสินค้าไทยที่ได้สิทธิ GSP มีจำนวน 3,500 รายการ ถูกตัดสิทธิ 573 รายการ คิดเป็น 1 ใน 3 ของสินค้าไทยทั้งหมด ต้องเสียภาษีนำเข้าสูงขึ้นประมาณ 4-5% หรือ มีต้นทุนในการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 50.33 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 28.8-32.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ แม้ว่าหลายฝ่ายเชื่อว่า เรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อไทยไม่มาก แต่ในมุมมองของนายบากบั่นนั้น เห็นว่าจะกระทบกับไทยอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่จะมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจากที่ไม่เคยมีต้นทุนส่วนนี้มาก่อน ซึ่งจากข้อมูลปี 2561 ไทยใช้สิทธิ GSP ส่งออกไปสหรัฐฯ มีมูลค่า 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากสิทธิ GSP ทั้งหมดกว่า 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 66%

ขณะที่หลายวันมานี้มีความเห็นที่น่าสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช รมว.แรงงาน บอกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เป็นมาตรฐานของไทย แต่คงไม่สามารถไปยกเอากฎหมายสากลมาแปลใช้ได้เลย แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ได้ให้สิทธิต่างๆ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องไม่ได้มากไปกว่าคนไทย

สิ่งที่ถูกร้องขอมากมายเป็นว่า คนต่างด้าวที่อยู่เมืองไทยจะได้สิทธิมากกว่าคนไทย ซึ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ผมเชื่อว่าไม่มีประเทศไหนที่ยกเอามาตรฐานสากลมาแปลใช้กับแรงงานในประเทศของตัวเองหมด ต่างก็ออกกฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพสังคมประเทศของตัวเองทั้งสิ้น เรื่องนี้มีฉากหลังที่หลายคนยังไม่รู้ นายบากบั่น กล่าวและว่า นอกจากกรณีของไทยแบน 3 สารพิษ (พาราควอต, โกลิฟอสเฟต และคลอร์ไพริฟอส) ที่ปรากฏเป็นข่าวครึกโครม แต่หากย้อนกลับไปมีอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน นั่นก็คือ ความพยายามที่จะให้ไทยนำเข้าหมูเนื้อแดงของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 2557 ที่มีการเจรจา



สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP ไทย

ปี 61
ไทยมีการใช้สิทธิ
355 รายการ
มูลค่า
1,279.8
ล้านดอลลาร์



สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP ไทย

ต้นทุนส่งออก
เพิ่ม
50.33
ล้านดอลลาร์

การส่งออกไปสหรัฐฯ
ลดลง
28.8-32.8
ล้านดอลลาร์

กันมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

ปรากฏอยู่ในรายงานประเมินสถานการณ์การค้าประจำปี 2562 ของสหรัฐฯว่า ไทยก็กดดันด้านสุขอนามัยโดยไม่อนุญาตนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ และเรียกร้องให้ไทยแก้กฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานโอแอลโอ มาปะทุขึ้นเมื่อไทยประกาศแบน 3 สารพิษดังกล่าว สหรัฐฯ จึงตอบโต้ด้วยการประกาศตัด GPS ของไทยทันที

นายบากบั่น ยังได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ ระบุว่า จีน คือ ผู้ผลิตสารพาราควอต

มากที่สุดในโลก แต่จากข้อมูลพบว่าไทยนำเข้าสารพาราควอตจากสหรัฐฯ ส่วนสารคลอร์ไพริฟอส และสารไกลโฟเซต นั้นไทยนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามากที่สุดที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากในไทยเป็นที่ตั้งของ ดาว เคมิคอล บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้า 3 สารดังกล่าวนั่นเอง ทั้งยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ก่อนหน้านี้ บริษัทดาว เคมิคอลฯ ได้เข้าซื้อกิจการของ “มอนซานโต้” เรียบร้อยแล้ว ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเมื่อดูปฏิบัติการของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เช่น กรณีที่นายเท็ด เอ.แมดดิน

นี่ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ของสหรัฐฯ ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ซึ่งในเชิงการเจรจาความเมืองอาจมองเป็นปรากฏการณ์ไม่กี่ครั้งที่ข้าราชการของกระทรวงทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศประเทศหนึ่ง ผมถามว่า ได้หรือ? ในเชิงทางการทูตน้อยมาก ถือเป็นการดูถูกคนไทยอย่างมาก ปกติรัฐมนตรี ประธานาธิบดี ถึงจะส่งสารถึงผู้นำของแต่ละประเทศได้ การที่ข้าราชการระดับอธิบดี ระดับอัครราชทูต หรือที่ปรึกษา ทำหนังสือลักษณะนี้เป็นการข้ามหัว ไม่ให้เกียรติกัน

นายบากัน ระบุ

จากการสืบค้นข้อมูลเชิง

ลึก พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ก่อนเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในปี 2560 นายเท็ด เอ.แมคคินนีย์ เคยทำงานอยู่ที่ “ดาว อะโกรโซแอนส์” บริษัทในเครือของ ดาวเคมีคอล เมื่อสาว ลีกลงไปหังปรากฏข้อมูลว่า นายแอนดรูว์ ลิเวอริส ที่ปรึกษาคนสนิทของ โดนัลด์ ทรัมป์ นั้น ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริษัท ดาวเคมีคอลฯ

หังยังปรากฏข้อมูลว่า นายสก๊อต ฮัคชินส์ หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ประจำเอสดีเอ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ เคยทำงานอยู่ในแผนกผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ดาว เคมีคอล มานานกว่า 30 ปี และ นายปีเตอร์ ซี.ไรท์ ผู้บริหารสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เคยเป็นนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

แวดล้อมของ ดาว เคมีคอล

นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจุบัน

มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลสหรัฐฯ หลายคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้อง บริษัท มอนซานโต้ฯ ซึ่งล่าสุดศาลสหรัฐฯ ได้ตัดสินให้มอนซานโต้ จ่ายเงินชดเชยเหยื่อจำนวน 3 รายที่ป่วยเป็นมะเร็งจากการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารไกลโฟเซต จำนวน 2,500 ล้านบาท ขณะที่อีก 18,700 คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

“ว่ากันว่า ในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในวาระการประชุมอินโดแปซิฟิก ฟอรัม ที่ จะเกิดขึ้นในไทย จะมีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยของสหรัฐฯ เข้าร่วมหารือในครั้งนี แ่ว่วๆ ว่า เขาจะมาพร้อมกับค้อนที่จะทุบเราเพื่อนำไปสู่การเจรจาให้ไทยเปิดทางนำเข้าหมูเนื้อแดง” นายบากัน ระบุหังท้าย ■

'มัญญา'ลงพื้นที่สุรินทร์

■ ตรวจแผนสกัดโรคไหม้คอรวงข้าวระบาค

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังประชุมติดตามสถานการณ์ระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในจ.สุรินทร์ ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรรายงาน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา พบการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวใน 7 จังหวัดได้แก่ ลำพูน แพร่ จันทบุรี มุกดาหาร มหาสารคาม สุรินทร์ และสงขลา รวม 7,442 ไร่ และพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลใน 6 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร อ่างทอง และสุพรรณบุรี รวม 18,141 ไร่ นอกจากนี้ กรมการข้าวยังได้รับรายงานการระบาดของโรคไหม้ในจ.สุรินทร์ 77,777 ไร่ และการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในจ.ลำปาง ด้วย กรมการข้าวจึงแจ้งเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวทั้ง 2 ชนิด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

สำหรับปีการผลิต 2562/63 จ.สุรินทร์มีพื้นที่ปลูกข้าว 3.025 ล้านไร่ รายงานพบการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งเวลาเพียง 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ตุลาคม มีการระบาดรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่ 17 อำเภอ 140 ตำบล 1,331 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้ประสบภัย 49,204 ราย รวมพื้นที่ระบาดทั้งสิ้น 283,454.75 ไร่ สาเหตุสำคัญจาก 1. เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์หวานข้าวในอัตราสูงเกินไป (30 - 50 กิโลกรัม/

ไร่) 2.ข้าวหอมมะลิ (พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข 15) เป็นพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรคไหม้คอรวงข้าว 3.ใช้ปุ๋ยเคมีอัตราที่สูง โดยเฉพาะปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง ส่งผลให้พืชอ่อนแอต่อการเกิดโรค และ 4.สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าระวัง เป็นช่วงก่อนเกิดการระบาด มีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นศูนย์เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่และรายงานข้อมูลให้หน่วยงานราชการ พร้อมประชาสัมพันธ์เตือนการระบาด และช่วงระหว่างเกิดการระบาด ได้สร้างการรับรู้การจัดการโรคไหม้คอรวงข้าวให้เกษตรกร 17 อำเภอ 26,124 ราย ลงพื้นที่สำรวจแปลง สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเบื้องต้น เพื่อควบคุมโรค 10,341 กิโลกรัม จิตพันธ์ได้ 31,023 ไร่ ทั้งนี้ จ.สุรินทร์ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (โรคไหม้คอรวงข้าว) เพื่อเตรียมประกาศเขตให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ พ.ศ. 2562 ต่อไป

ก.เกษตรฯเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งปี'63

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.หลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง เติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2562 โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั้ง 5 ศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม- 24 ตุลาคม ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 89 และขึ้นบินปฏิบัติการ 6,139 เที่ยวบิน ผลปฏิบัติการทำให้มีฝนตกรวม 59 จังหวัด พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 78.04 และเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนขนาดใหญ่ 2,923.22 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 43.21 ล้าน ลบ.ม. ทำให้มีปริมาณน้ำสะสม 2,966.43 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังหารือรมว.เกษตรฯถึงแนวทางแก้ปัญหาบุคลากรของกรมฝนหลวงฯ และ

รายงานนายกรัฐมนตรีนายกฯเห็นควรให้ปรับโครงสร้างกำลังคน และจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทดแทน ซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย สำหรับภาพรวมปัญหาภัยแล้งปีนี้เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อย กระทรวงเกษตรฯ เตรียมรับมือไว้แล้ว โดยโครงการต่างๆ ของกรมชลประทาน อีกทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 และรณรงค์ทุกภาคส่วนให้ความรู้แก่เกษตรกร ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้น้ำอย่างประหยัด หรือการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมฝนหลวงฯ ยังตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 18 หน่วยปฏิบัติการกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ลพบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ ระยอง สุราษฎร์ธานี และสงขลา อีกทั้ง ยังมีฐานเดิมสารฝนหลวง 3 ฐาน ได้แก่ สระแก้ว บุรีรัมย์ และนครสวรรค์ มีอากาศยาน 28 ลำ และอากาศยานของกองทัพบก 1 ลำ เดินหน้า

ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และพื้นที่ที่ต้องการน้ำด้านการเกษตรช่วงปลายฤดูฝน รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ 20 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่มอก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนกระเสียว เขื่อนทับเสลา เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำแชะ เขื่อนลำน้ำรอง เขื่อนมูลบน อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ่างเก็บน้ำคลองสีียด อ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม และอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

มีสิทธิเรียก-นายกฯต้องแจง 'ชวน' หนุนกมธ.

'ดิสทัต'ถามใช้อำนาจอะไร ปารีณาจีแม่ธนาธรคืนที่ดิน 'ป้อม'ตรวจอาเชียนซั่มมิต

'ชวน' หนุน กมธ. เรียกนายกฯ แจง
แต่อย่าคุกคาม-สะเปะสะปะ 'บิ๊กตู่'
เดินหนีไม่ตอบ 'ดิสทัต'ถามใช้
อำนาจอะไรเรียก ด้าน มท.1 พร้อม
เข้าแจง กมธ. (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

นายกฯ ต้องแจง

'บิ๊กตู่' ปิดปากปมกมธ. เชิญแจง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้

สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) ว่าจะไปชี้แจงคณะกรรมการมารีการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย (สร.) เป็นประธาน กมธ.หรือไม่ ภายหลังจากหนังสือเชิญไปชี้แจงกรณีเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ ครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว และ



ซ้อมรับผู้นำ - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมสถานที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 พร้อมชมการซ้อมกำลังพลตามแผนเผชิญเหตุ การอารักขาบุคคลสำคัญ ทั้งทางบกและทางอากาศ ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม

เดินออกจากการให้สัมภาษณ์ไปทันที

จากนั้น นายดิศพลพัฒน์ โทษะกิตติ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ยอมรับว่าเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ได้ส่งหนังสือดังกล่าวไปยัง กมธ.ชุดดังกล่าวแล้ว ดังนั้นจะพูดก่อนคงไม่ดี เพราะเขาอาจจะยังไม่เห็นหนังสือ อย่างไรก็ตาม นายฯจำเป็นต้องไปชี้แจงด้วยตัวเองหรือไม่นั้น ขอดูคำชี้แจงก่อน คงตอบอะไรไม่ได้ ขอให้มีความชัดเจนของ กมธ. ส่วนพรรคฝ่ายค้านมีการหยิบยก พ.ร.บ.คำสั่งเรียก พ.ศ.2554 ขึ้นมานั้น ไม่ทราบแล้วแต่ทางกรมการ เพราะเขาเป็นคนหยิบยกขึ้นมา

'ดิศพลพัฒน์'ถามใช้อำนาจใดเรียก'บิ๊กตู่'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยนายดิศพลพัฒน์ได้ส่งหนังสือกลับไปยัง กมธ.ชุดดังกล่าวลงวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ระบุว่า มีประเด็นที่ต้องขอความชัดเจนเบื้องต้นใน 2 ประเด็นคือ 1.การเสนอร่างงบประมาณของนายฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ กมธ.อย่างไร 2.การที่อ้างว่า ครม.ยังไม่สามารถเข้ารับหน้าเนื่องจาก การถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ถูกต้องครบถ้วนนั้น ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งแล้วว่าไม่

รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว และให้เหตุผลว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์เป็นการกระทำทางการเมืองของฝ่ายบริหารกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด นอกจากนี้ ก่อนที่นายฯจะเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 63 ได้มีการเสนอร่างพระราชกำหนดโอนกำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ.2562 และร่าง พ.ร.บ.เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 รวมไปถึงร่าง พ.ร.บ.เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวโดยไม่มีกรทักท้วงการทำหน้าที่ของ ครม.แต่อย่างใด กรณีนี้จึงขอสอบถามเพื่อความชัดเจนจาก กมธ.อีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

'ชวน'เตือนกมธ.อย่าสะเปะสะปะ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ กมธ.บางชุดของสภาผู้แทนราษฎร จะเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาชี้แจงว่า ตนสนับสนุนให้ใครที่ได้รับความไว้วางใจให้มาร่วมมือในการทำงานของ กมธ. แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีวุฒิภาวะในการเชิญเข้ามา ต้องให้เกียรติผู้รับเชิญเพราะเขาไม่ได้เป็นลูกน้อง ไม่ใช่เชิญมาชมชู้คุกคาม ต้องเชิญมาตามเงื่อนไขของกฎหมายคือให้ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น เพราะระบบเป็นอย่างไรก็ต้องเคารพ

"การเชิญบุคคลมาชี้แจงต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กมธ.แต่ละชุด ไม่ใช่เชิญสะเปะสะปะ ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ตัวเอง ส่วนเชิญใครนั้นก็เป็สิทธิของผู้เชิญ ส่วนผู้รับเชิญสำหรับผมแนะนำว่าควรให้ความร่วมมือมาชี้แจง ซึ่งท่านนายฯและ ผบ.ทบ.ก็อยู่ในข่ายที่สามารถเชิญมาชี้แจงได้ เพราะผมเคยกราบเรียนนายฯว่าเวลาเมื่อไรในสภาให้ท่านมาสภา เพราะเราอยู่ในระบบนี้ก็ต้องเคารพระบบ แต่ถ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวกับกรมการชู้ดนั้นๆ ก็ไปเชิญมาชี้แจงไม่ได้ เพราะแต่ละชุดกำหนดบทบาทเอาไว้

ในกฎหมายชัดเจน ซึ่งเท่าที่ดูการเชิญบุคคลมาชี้แจงของกรมการแต่ละคณะก็ยังไม่ปัญหา" นายชวนกล่าว

กมธ.จับมพณ.ซื้อสนง.200ล.

ที่รัฐสภา นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โฆษกคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท แถลงถึงผลการพิจารณาของงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ ตั้งงบประมาณไว้ 7.5 พันล้านบาท ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1,802 ล้านบาท กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 213 ล้านบาท โดย กมธ.ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งงบ 197.6 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการคณะผู้แทนการค้าไทยถาวรประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญา ที่เจนีวา ประเทศสวิต

เซอร์แลนด์ ว่าคุ้มหรือไม่ เนื่องจากงบประมาณปี 2563 เป็นงบประมาณขาดดุล และกู้เงินจากต่างประเทศมาทำงานประมาณเกือบ 5 แสนล้านบาท ขณะที่อาคารหลังนี้เข้ามาเป็นเวลา 24 ปีแล้ว จึงต้องพิจารณาว่าจะเอางบประมาณซึ่งมาจากการกู้ไปซื้อจะคุ้มกับค่าดอกเบี้ยที่ต้องเสียหรือไม่ เมื่อเทียบกับค่าเช่าที่เช่าอยู่ อย่างไรก็ตาม เมืองต้นยังไม่มีการตั้งเป้าปรับลดงบประมาณ เพราะต้องพิจารณารายละเอียดในชั้นอนุ กมธ. เพียงแต่มีการตั้งข้อสังเกตถึงภาพรวม โดยการขอให้นำรับซื้อสินค้าเกษตรในประเทศก่อนนำเข้ามาตรการช่วยเหลือผู้ค้าออนไลน์ มาตรการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ จีเอสพี แนวทางการช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตร การดูแลผู้ประกอบการอัญมณี การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ความปลอดภัยด้านอาหารสินค้าตามแนวชายแดน การแก้ปัญหาลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม การจัดการบิกิตาต้า การแก้ไขปัญหาการกีดกันของพ่อค้าคนกลาง และขอคำชี้แจงตัวชี้วัดการบริหารงานของกระทรวง

แย้มเรียกกท.แจง28-29พ.ย.

นายชัยชนะกล่าวว่า กมธ.จะเร่งพิจารณาในส่วนกระทรวงพาณิชย์ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้เพื่อจะได้พิจารณาของงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ส่วนการพิจารณาของงบประมาณกระทรวงกลาโหม คาดว่าจะมีการพิจารณาวินาที 28-29 พฤศจิกายน สำหรับกรอบการพิจารณาของ กมธ.เบื้องต้นวางไว้ 226 ชั่วโมง แต่คาดว่าไม่เพียงพออาจต้องมีการขยายเวลา โดยเพิ่มเวลาในการพิจารณาแต่ละวัน รวมถึงอาจเพิ่มการประชุมวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย

เมื่อถามถึงสถานะการเป็น กมธ.ของนายธนารัฐ จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นายชัยชนะกล่าวว่า กรณีดังกล่าวทาง กมธ.งบประมาณได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสิริระ เจนจาคะ ส.ส.กท.พรรคพลังประชารัฐ ถึงกรณีดังกล่าวว่า นายธนารัฐมีคุณสมบัติเป็น กมธ.งบประมาณได้หรือไม่ ซึ่งทาง กมธ.งบประมาณได้ทำหนังสือส่งต่อคำร้องของนายสิริระไปถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมจึงไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาพิจารณา เพราะงานหลักของ กมธ.คือการพิจารณาของงบประมาณปี 2563 ให้แล้วเสร็จ

มท.1พร้อมแจก-ยื่นทำฎกม.

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงกรณี กกมธ.ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย จะเชิญให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ 15,800 ล้านบาท ในการแก้ไขปัญหายุ่งยากและน้ำท่วมว่า ได้รับหนังสือแล้ว และเป็นหน้าที่ของตนที่จะไปชี้แจง ถือเป็นการทำงานปกติ ที่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งหากมีข้อสงสัยก็ต้องไปชี้แจง ทั้งนี้ เมื่อการทำงานเป็นไปตามกฎหมาย ใครสงสัย

พร้อมชี้แจง เช่นเดียวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าทำตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่าให้มีข้อบกพร่อง ก็ชี้แจงไป ส่วนเขาจะเห็นอย่างไรและให้ทำอะไร เราก็จะชี้แจงไปในส่วนที่เราทำ

เมื่อถามถึงการเบิกจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ได้ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วว่าเงินดังกล่าวคนคิดว่าเป็นเงินที่ อปท.เก็บหอมมรดกไว้ แต่ข้อเท็จจริงเป็นเงินที่ อปท.ใช้ไม่ทัน ซึ่งจะนำไปทบทวนเป็นเงินสะสม เงินในส่วนนี้สามารถนำไปใช้ได้สองส่วนคือเงินอุดหนุนและเงินเก็บสำรอง และอีกส่วนหนึ่งจะใช้เบิกตามสภาพคล่องหากงบประมาณที่จะได้รับไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันซึ่งการเบิกจ่ายเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามกฎหมาย สามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้ เงินดังกล่าวไม่ได้มีมากถึง 6 แสนล้าน แต่มีเพียง 3 แสนล้านบาทนั้น ซึ่ง อปท.แต่ละแห่งมีจำนวนเงินที่ไม่เท่ากัน

'สนธิรัตน์' ชี้ชกฟอกแค่ว่า

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนธันวาคม ว่า การยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านสามารถดำเนินการได้ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ถือเป็นขั้นตอนการดำเนินงานตามขั้นตอนปกติทั่วไป อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวเป็นเพียงกระแสข่าว ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันที่ชัดเจนแต่อย่างใด

'ชวน'แนะทุกฝ่ายร่วมแก้รธน.

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มาตรา 256 ซึ่งมี 2-3 คณะ ไม่ใช่เฉพาะคณะของนายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ซึ่งยังไม่ได้นัดวันที่จะมาพบตน เพียงแต่เป็นข่าวเท่านั้น แต่กรณีกลุ่มอื่นนัดไว้ลี้ลาห์ก่อนก็ยินดีเพราะถือว่าเป็นประโยชน์ แต่ละคนจะได้มารู้รับทราบ หากมีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ยินดีให้ความร่วมมือและรับฟัง คิดว่าเมื่อทุกคณะมาพบก็คงมาเล่าความคิดเห็นให้ฟัง ในบางเรื่อง เช่นความคิดเรื่องประชาธิปไตย ก็คงไม่ต่างกันมากนัก ฉะนั้น ความคิดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็สามารถทำความเข้าใจกันได้ว่าในสภาไปถึงไหนแล้ว เพราะเมื่อเปิดสมัยประชุมญัตติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเข้าสู่สภาเป็นเรื่องแรกจะได้คุยกันเบื้องต้นว่าขณะนี้เขาพยายามหาทางที่จะวางแนวว่าทำอะไรให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถแก้ไขได้ ส่วนแก้อะไรนั้นยังไม่พูดถึง

เมื่อถามว่า จะทำอย่างไรให้ทุกอย่างมาอยู่ในระบบของสภาเพราะภาคประชาสังคมไปเคลื่อนไหวข้างนอก นายชวนกล่าวว่า ปรารถนาข้างนอกเพื่อให้ความรู้กับประชาชนนั้นไม่เป็นไร แต่ต้องให้ความจริงและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส่วนที่ว่าโครงสร้างวงไว้คล้ายกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นั้นคิดว่าต้องคุยกัน แม้กระทั่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งการปรับปรุงรัฐธรรมนูญอาจจะกระทบเขาก็ต้องเชิญ ส.ว.มาคุยว่าหากจะแก้ไขปรับปรุงจะกระทบเขาจริงหรือไม่ หรือควรจะมีเงื่อนไขอย่างไร ดังนั้น คิดว่าทุกฝ่ายควรจะพูดคุยกัน ซึ่งก็คงไม่ยากนักแต่ดีกว่าไม่คุยกัน แม้กระทั่งรัฐบาลตนก็เห็นว่าควรจะคุยกัน เพราะทุกฝ่ายก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศนี้เหมือนกัน

ไม่ใช่หักด้ามพร้าด้วยเข่า

"ต้องรอดูคณะกรรมการ (กมธ.) ที่สภาจะตั้งขึ้นมา ซึ่งญัตติที่จะเข้าสภาวาระแรกนั้นจะเป็นแนวทางว่าทำอะไรถึงจะสามารถกำหนดแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปได้ หรือมีประเด็นว่าจะต้องแก้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ ส.ว.อย่างไรเป็นการคิดในเชิงสร้างสรรค์ แบบไม่หักด้ามพร้าด้วยเข่า เช่นยกเลิกรัฐธรรมนูญไม่เอานั่นเอานี้ ซึ่งไม่ถึงขนาดนั้น แต่โดยบทของ

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทำได้ยาก จึงต้องหาทางว่าจะทำอย่างไรให้สามารถเป็นได้ ส่วนจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมาพูดถึงมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายหรือให้ภาคประชาชนเช่นนายโคทมเข้ามาเป็น กมธ.ก็แล้วแต่ กมธ.จะหารือกัน เพราะสามารถตั้งคนนอกได้" นายชวนกล่าว

ปชป.ได้หนุนภาคปชช.แก้รธน.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มเครือข่ายภาคเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยว่า เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนที่ยึดแนวทางวิชาการนำการเมือง โดยให้กลุ่มนักวิชาการเป็นหัวหอกในการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เพราะกลุ่มนักวิชาการเป็นกลุ่มที่ไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝง สังคมจะได้ไม่หวาดระแวงว่ามีวาระซ่อนเร้นเพื่อกลุ่มของตัวเอง ซึ่งผิดกับการเคลื่อนไหวของนักการเมือง หรือพรรคการเมือง ที่จะตกเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายไม่เห็นด้วยว่าทำเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเท่านั้น ทำให้ขาดการยอมรับและเสียงสนับสนุนจากสังคม โดยทั่วไปที่มองภาพนักการเมืองในทางลบ ดังนั้น อยากให้นักการเมืองเคลื่อนไหวเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเวทีรัฐสภาจะเป็นการเหมาะสมที่สุด โดยการขับเคลื่อนผ่าน กมธ. วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่กำลังจะตั้งขึ้นในสมัยประชุมนี้ เพราะมีสัดส่วน ส.ส.จากทุกพรรคการเมือง เข้าร่วมเป็น กมธ.วิสามัญชุดนี้ด้วย ส่วนการเคลื่อนไหวภายนอกสภา ก็ให้เป็นบทบาทของกลุ่มเครือข่ายภาคฯ ที่จะต้องเคลื่อนไหวคู่ขนานกับการเคลื่อนไหวในรัฐสภาไปจนประสบผลสำเร็จ ถ้าให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองตั้งเวทีเคลื่อนไหวในภูมิภาคต่างๆ เหมือนที่ผ่านมา ก็เสี่ยงกับการถูกฝ่ายต่อต้านเหยียดเขาประเด็นบางเรื่องมาเป็นเหยื่อทางการเมือง และขยายผลสร้างแรงต่อต้านขึ้นมาได้

'พลังอนาคต'อัดแชนร์อดีตอนค.

นายจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ รักษาการหัวหน้าพรรคพลังอนาคต หลานชาย นายลำภา ประจวบเหมาะ อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีต ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ 9 สมัย เปิดเผยว่า หลังจากเลขาธิการพรรคได้รับการติดต่อ จากตัวแทนกลุ่ม 50 อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต และสมาชิกพรรคส่วนหนึ่งที่ยื่นใบลาออก จากพรรคอนาคตใหม่ มีความประสงค์จะ สมัครเป็นสมาชิกเพื่อทำงานร่วมกับพรรค พลังอนาคต ล่าสุดมีความชัดเจนว่าช่วงสิ้น เดือนตุลาคมนี้จะมีอดีตผู้สมัคร ส.ส.เขตของ พรรคอนาคตใหม่ทยอยลาออกเพิ่ม โดยแจ้ง ความประสงค์จะขอสังกัดเป็นสมาชิกพรรค พลังอนาคต และหลังจากนี้กรรมการบริหาร พรรคจะนัดหารืออย่างเป็นทางการกับอดีตผู้ สมัคร ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ เพื่อหารือ แนวทางการทำงานร่วมกัน และในอนาคต หากพรรคอนาคตใหม่มีปัญหาถูกยุบ พรรค พลังอนาคตก็พร้อมที่รับสมาชิกมาทำงานรวม กันเชื่อว่าในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่ด้วยกัน คงไม่มีการยื่นเงื่อนไขเพื่อต่อรองที่ทำให้เกิด ความยุ่งยาก และส่วนตัวเห็นว่าการลาออก จากสมาชิกพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติ ทุก พรรคต้องน้อมรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพื่อ นำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

'บางสะพาน'เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

ลุยขุดคลองลัด-สร้างแก้มลิง

ประจวบคีรีขันธ์ - นายกฤษดา หมวดน้อย ผู้ประสานงานกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน สั่งเครื่องจักรกลหนักประเภทรถขุดเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองวังกระจง บริเวณข้างที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยาวลงไปตามลำคลองในพื้นที่ ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ เป็นแก้มลิงตามการร้องขอรับการสนับสนุนจากนายเลิศยศ เข้มพราย นายอำเภอบางสะพาน

สำหรับการขุดแก้มลิงวังกระจงรับน้ำมาจากคลองระหามังคุดน้ำมาจาก ต.กำเนิดนพคุณ ต.ชัยเกษม และ ต.ร่อนทอง จึงต้องดึงน้ำที่ไหลลงมาให้มาพักไว้ที่แก้มลิงวังกระจงก่อนที่จะผ่านหลังอำเภอ ผ่านวัดเขาโอบสถ์ ไปลงคลองก่อนถึงโรงเรียนบางสะพาน ก่อนไหลลงทะเล เพื่อรองรับอุทกภัย

สำหรับการขุดลอกมีลักษณะเปิดกว้างเป็นแนวยาวลักษณะเป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับมวลน้ำที่ไหลมาไม่ให้ไหลเข้าไปเพิ่มปริมาณน้ำในคลองบางสะพาน และส่วนหนึ่งจะเป็นเส้นทางน้ำให้ไหลลงทะเลให้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งยังสามารถเป็นแหล่งเก็บน้ำ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะชาวบางสะพานต้องการให้เร่งแก้ปัญหาซ้ำซากอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นายอำเภอบางสะพานขอให้ขุดลอกคลองปากปัด ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ ปิดเส้นทางน้ำให้ไหลลงทะเล เตรียมการรองรับน้ำฝนที่จะมาถึงตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีปริมาณฝนตกชุกในช่วงนี้

ส่วนการขุดลอกคลองลัด กลางเมืองบางสะพานเพื่อตัดมวลน้ำให้ไหลลงทะเลเร็วที่สุด ใช้ระยะเวลา 1 ปี ขณะนี้ดำเนินการกลับหน้าไปแล้ว 30 เปอร์เซ็นต์

ยุค'5G' ทำอย่างไรไม่ผลพารวย



ปายวันนี้ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมหนังสือพิมพ์ข่าวสด หมู่บ้านประชาชนเวศน์ 1 มีรายการเสวนาเกษตรแห่งปีของนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน **"ไม่ผลพารวย ยุค 5G"**

ผู้ดำเนินรายการแรก ปาฐกถาพิเศษ **"นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร"** จาก **อลงกรณ์ พลบุตร** ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

ชลธิ นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 คุรุฑูเรียนระดับประเทศ เรื่อง **"ผลิตทุเรียนให้รวยอย่างยั่งยืน"**

ณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุธน บริษัท เอ็มซีโคโคไนท์ จำกัด ผู้ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมวันละ 100,000 ลูก เรื่อง **"มะพร้าวน้ำหอมไทยไปนอกไม่ใช่เรื่องยาก"**

เสาวณี วิเลปะนะ เจ้าของแบรนด์ คิงส์ฟรุทส์ ส่งกล้วยหอมชั้นห้าฯ วันละ 15 ตัน เรื่อง **"สูตรความสำเร็จกล้วยหอมทองร้อยล้าน"**

ประพันธ์ จิวพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) เรื่อง **"ดีแทค สมาร์ทฟาร์มเมอร์"**

ดร.วรภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ เรื่อง **"เทคโนโลยียุค 5G เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร"**

ห้วงเวลา 3 ชั่วโมง หากเกษตรกรและน้องหนูตั้งใจรับฟังการบรรยายพร้อมตัวอย่าง รับรองได้ว่าจะได้เนื้อหาสาระไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 อีกร้อยละ 30 ตามเก็บเอกสารที่นำมาแจก หรือโทรศัพท์โต้ถามหรือติดตาม **"กูรู"** ทั้งห้าทั้งหก

จากหมายเลขโทรศัพท์และ อีเมล หรือ "ไลน์" ของท่านเหล่านั้น รับรองไม่ผิดหวัง

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังเนื้อเพลงที่ว่า **"กสิกรแห่งชาติ เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ไทยจะเรืองอำนาจ เพราะเราเป็นชาติกสิกรรม"**

ประเทศไทยให้กำเนิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ พุ่มบางเขน มาตั้งแต่ปี 2486 ถึงวันนี้กว่า 77 ปีแล้ว ผลิตบัณฑิตตั้งแต่สาขาการเกษตร การประมง วนศาสตร์ และคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรและวิศวกรรม เทคโนโลยีการเกษตร ทั้งยังจัดตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพาณิชย์

วันนี้ เมื่อทั้งสองกระทรวง กระทรวงหนึ่งผลิต อีกกระทรวงหนึ่งขาย รวมอยู่ในพรรคการเมืองเดียวกัน หากที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ จับเข้าพูดคุยกัน วันนี้ทั้งประเทศ และชาวโลกต้องการบริโภคผลไม้อะไร จะได้ส่งเสริมผลิตผลไม้ให้ดี มีคุณภาพ แล้วประสานกันส่งออกไปให้ผลไม้มีคุณภาพและรสชาติตามที่ประชากรในประเทศนั้นต้องการ

อย่างนี้ รับรองว่า ผลไม้ที่ผลิตจากเกษตรกรจะเป็นไปตามที่ผู้บริโภคต้องการ ไม่มีขาดมีเกิน

ทั้งนี้ อย่าลืมร่วมมือกับเกษตรกรทั้งหลายไม่ว่า ความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างไร แล้วเกษตรกรต่างโหมปลูกโหมผลิตพืชผลชนิดนั้นออกมาจนล้นตลาด อยากรู้ราคาตกต่ำลงเป็นธรรมดา

หรือแม้แต่ในกระทรวงเดียวกัน บางกรมควรอยู่ด้วยกัน กลับแยกกันอยู่ มีอธิบดีกรมละคน ไม่เหมือน กับ **"ได้หวั่น"** กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ด้วยกัน มีอธิบดีคนเดียวกัน ผู้บริโภคต้องการผลผลิตชนิดไหน ฝ่ายวิชาการเกษตรจะคิดค้นกรรมวิธีการผลิตให้คุณภาพ แล้วส่งให้ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรไปส่งต่อเกษตรกรผลิต

เมื่อกระทรวงเกษตรนำผลผลิตการเกษตรนั้นไปให้กระทรวงพาณิชย์จำหน่ายในตลาด จะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคขณะนั้น อย่างไม่ เกษตรกรจะได้จำหน่ายผลิตผล ประเทศจะมีรายได้จากการนั้นเข้าประเทศ เศรษฐกิจจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี จริงไหมท่านรัฐมนตรีประชาธิปไตย โปรดพิจารณา